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เศรษฐกิจและพลงังานประเทศเยอรมนี (German Federal Ministry of Economic Affairs and Energy  หรือ BMWi) 
ภายใต้ความริเ ร่ิม  “renewables – Made in Germany” ขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการ  PDP และตลาดพลังงานหมุนเวียน
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สามารถหาได้จากเวบไซต์  
www.giz.de/projektentwicklungsprogramm 

 

ส่ิงพิมพช้ิ์นน้ี รวมถึงขอ้มูลทั้งหมดท่ีมีการระบุถึงไดรั้บความคุม้ครองโดยลิขสิทธ์ิ โดย GIZ จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะที่ เกิดข้ึนไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการน าหรือไม่น าข้อมูลเหล่าน้ีไปใช้ 
การน าข้อมูลไปใช้ในส่วนท่ีไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งตามกฎหมายลิขสิทธ์ิต้องได้รับความเห็นชอบจาก  
GIZ ก่อน 
ขอ้มูลทั้งหมดจดัท าข้ึนอยา่งระมดัระวงัอยา่งท่ีสุดและดว้ยความสุจริตใจ แต่ทั้งน้ี GIZ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความถูกตอ้ง 
ทนัต่อเหตุการณ์ ความครบถว้น และคุณภาพของขอ้มูลท่ีปรากฏในรายงาน 
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การท่ีเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอยา่งแข็งแกร่งตลอดช่วงสองทศวรรษท่ีผา่นมาส่งผลให้อุปสงคก์ารใช้
ไฟฟ้าของประเทศเพิ่มข้ึนอยา่งมาก และท าให้ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งเพิ่มก าลงัการผลิตไฟฟ้าตาม โดยในช่วงสามปีท่ี
ผา่นมาความตอ้งการใช้ไฟฟ้าเพิ่มข้ึนเฉล่ียปีละ 3% ในขณะเดียวกนั ประเทศไทยก็ยงัตอ้งพึ่งพาการน าเขา้พลงังานใน
ปริมาณมาก เพราะถึงแมป้ระเทศไทยจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติภายในประเทศไดม้าก แต่ในปี 2554 ก็ยงัตอ้งน าเขา้
เกือบ 25% ของอุปทานก๊าซธรรมชาติ และมากกวา่ 50% ของอุปทานพลงังานชั้นตน้ (วดัปริมาณเป็นตนัที่เทียบเท่ากบั
น ้ามนั) 
ทางรัฐบาลไดเ้ล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการท่ีจะตอ้งเพิ่มความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และไดก้ าหนดแนวทางหลายๆ 
ทางในการจะบรรลุเป้าหมายน้ี ซ่ึงหน่ึงในนั้นก็คือการเพิ่มความหลากหลายของพลงังานท่ีใชด้ว้ยการพฒันาพลงังาน
หมุนเวียนภายในประเทศ ซ่ึงภายใต้แผนพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศไทยได้ตั้ งหมายท่ีจะเพิ่มสัดส่วนของ
พลงังานทดแทนเป็น 25% ของการใช้พลงังานทั้งประเทศภายในปี 2565 
หน่ึงในแนวทางท่ีจะช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีทา้ทายขา้งตน้ไดก้็คือการเร่งน าเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟ้าดวย้เซล์แสงอาทิตย์ (PV) มาใช ้ซ่ึงในปัจจุบนัมีสัดส่วนการผลิตท่ีต ่าเพียงแค่ไม่ถึง 1.5% ของก าลงัการผลิตไฟฟ้า
รวม ในการน้ีประเทศไทยไดเ้ร่ิมด าเนินการโครงการให้ความสนบัสนุนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยข์นาดเล็ก
บนหลงัคาไปแลว้ ดงันั้น เพื่อเป็นการสนบัสนุนการพฒันาพลงังานทางเลือกโดยเฉพาะ solar PV ในประเทศไทยเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวไ้ด ้ทาง GIZ โดยผ่านโครงการ Project Development Programme (PDP) South-East 
Asia จึงทุ่มความสนบัสนุนให้กบัรัฐบาลไทยในการท่ีจะพฒันาอนาคตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน ภายใตก้รอบ
การด าเนินการของโครงการน้ี GIZ ตั้งเป้าท่ีจะระบุถึงขั้นตอนของการแผนพฒันาการติดตั้งระบบ rooftop solar PV ในปัจจุบนั 
รวมถึงปัญหาในดา้นต่าง  ๆ ซ่ึงฉุดใหก้ารด าเนินการตอ้งชา้ลงหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการตามโครงการ 

 
หน่ึงในกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์กบัโครงการดงักล่าว ก็คือการเก็บรวมรวมประสบการณ์และบทเรียนท่ีไดจ้าก

การพฒันาโครงการท่ีประสบความส าเร็จในยุโรปซ่ึงอาจช่วยให้ประเทศไทยสามารถปรับปรุงกรอบการด าเนินงานให้
ราบร่ืนข้ึน GIZ ไดร่้วมงานกบับริษทัท่ีปรึกษา eclareon GmbH ในการแบ่งปันประสบการณ์จากโครงการ PV LEGAL ใน
ยุโรป ซ่ึงทาง eclareon ด าเนินการภายใตก้ารน าของ German Solar Association (BSW-Solar) ในช่วงปี 2552-2555 ทั้งน้ี
โครงการ PV LEGAL เป็นความริเร่ิมของประเทศต่างๆ 12 ชาติ ร่วมกบัสมาคมส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงั
แสงอาทิตยใ์นยุโรปหลายแห่ง โดยไดรั้บเงินทุนสนบัสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ผ่าน
โครงการ Intelligent Energy Europe ซ่ึ ง เ ป้ าหมา ยของคว าม ริ เ ร่ิ ม น้ี ก ็คือ เพื ่อ ว ิ เ ค ร าะห์แ ล ะประ เมิน
กระบวนการบริหารจัดการระบบการผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของประเทศในกลุ่ม  EU ทั้ ง  12 โดย
ระบุ ถึง ปัญหาและอุปสรรคที่ข ัดขวางการเ ร่งพ ัฒนาระบบ  PV รวมไปถึงการเสนอและเผยแพร่วิธีการในการท่ี
เอาชนะอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้น ดว้ยความสนบัสนุนอย่างดียิ่งจากผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
พลงัแสงอาทิตย ์และความเปิดกวา้งของผูมี้อ  านาจตดัสินใจทางการเมืองและผูป้ระกอบการสายส่งไฟฟ้า โครงการ PV 
LEGAL จึงสามารถท่ีจะบรรลุเป้าประสงคแ์ละเอาชนะอุปสรรคดา้นการบริหารจดัการหลายๆ ประการไดใ้นช่วงท่ีมีการ
ด าเนินโครงการ โดยรวมแลว้ถือว่าโครงการน้ีประสบความส าเร็จอย่างมาก และไดถู้กพฒันาต่อมาเป็นโครงการ PV 



GRID ซ่ึงท าการประเมินวธีิการในการท่ีต่อเช่ือมไฟฟ้าท่ีผลิตโดยระบบ PV เขา้กบัระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ยิ่งไป
กวา่นั้น ยงัมีการน าวิธีการบางส่วนท่ีใชใ้นโครงการ PV LEGAL ไปบรรจุไวใ้นโครงการ Solar Guidelines India ซ่ึง
ในโครงการน้ี eclareon ในนามของ GIZ ไดท้  าการวิจยั ตรวจสอบ และน าเสนอกระบวนการและปัญหาของโครงการ
ผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยใ์นอินเดีย 

 
ทั้งน้ี เพื่อให้มัน่ใจว่าผูมี้ส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์กรอบกฎเกณฑ์ และปัญหาในการพฒันา 
rooftop solar PV ในประเทศไทย GIZ จึงได้ร่วมมือกับสถาบ ันวิจ ัยพลังงานจัดการประชุมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ  (workshop) เร่ือง “การขจดัอุปสรรคของระบบ PV Rooftop” เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 ท่ีกรุงเทพฯ 
(ต่อไปจะเรียกการสัมมนาน้ีวา่ “workshop กรุงเทพฯ”) โดยใน workshop น้ีไดร้วบรวมผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ จ านวน
มากท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการโครงการ solar rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงในช่วงแรกของการสัมมนา ผูเ้ขา้ร่วม
สัมมนามีโอกาสได้รับฟังการอพัเดตขอ้มูลจาก กกพ. และ กฟภ. เก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการและการรับ
สมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ rooftop solar PV projects ในประเทศไทย รวมถึงตวัเลขจ านวนผูส้มคัรล่าสุด และโครงการท่ี
ไดรั้บอนุมติัจากการประมูลรอบแรก นอกจากน้ี กกพ. ยงัไดน้ าเสนอผลเบ้ืองตน้ที่ไดจ้ากการวิจยัภายในเกี่ยวกบั
ปัญหาท่ีอยู่ในขั้นตอน และกฎระเบียบต่างๆ  พร้อมทั้งให้แนวทางการปรับปรุงการด าเนินการในดา้นต่างๆ ส าหรับ
การเปิดประมูลโครงการ rooftop solar รอบใหม่ 
 

ในช่วงท่ีสองของการสัมมนา ผูเ้ขียนมีโอกาสไดน้ าเสนอผลงานวิจยัของ eclareon เก่ียวกบักฎระเบียบและปัญหา
ของการพฒันา rooftop solar PV ในประเทศไทย โดยได้มีการขอให้ผู ้เ ข้า ร่วมการสัมมนาได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับผลการวิจัย  และ/หรือ แจ้งถึง ปัญหาอ่ืนๆ ซ่ึงพวกเขาคิดว่ามีความส าคัญต่อการวิ เคราะห์  
 

รายงานต่อไปน้ีเป็นการสรุปส่ิงท่ีไดพ้บจาก workshop กรุงเทพฯ และการสัมภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งหลายฝ่ายหลงั 
workshop โดยในบทแรกจะเป็นการแนะน าแนวคิดทัว่ๆ ไปเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการและปัญหาซ่ึงอาจจะ
เกิดข้ึนภายใตก้ระบวนการดงักล่าว โดยจะมีการอธิบายถึงเหตุผลว่าท าไมอุปสรรคของการบริหารจดัการจึงควรท่ีจะ
ไดรั้บการแกไ้ข โดยอาศยัการประเมินทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ บทท่ีสองจะพูดถึงกระบวนการบริหารจดัการ 
และระบุถึงปัญหาในประเทศไทย ซ่ึงหลงัจากการเล่าสั้นๆ ถึงลกัษณะเฉพาะส าหรับกรณีของประเทศไทยแลว้ ก็จะพูด
ถึงล าดบัขั้นตอนของกระบวนการในการติดตั้งระบบ PV rooftop ปัญหา และค าแนะน าท่ีเป็นไปได ้
 

รายงานฉบบัน้ีเกิดข้ึนไดจ้ากขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จ านวนมากท่ีไดจ้ากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ ทั้งโดยการ
สัมภาษณ์ และใน workshop ผูเ้ขียนตอ้งขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญที่ให้สัมภาษณ์ทุกท่านส าหรับขอ้มูลที่มีค่าและการให้
ความสนบัสนุนกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
 



ยิ่งไปกวา่นั้น ผูเ้ขียนยงัอยากขอบคุณทีมงานของ GIZ ท่ีส านกังานในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณ Thomas 
Chrometzka ส าหรับการใหค้วามสนบัสนุนในดา้นต่างๆ และขอ้คิดเห็นท่ีมีคุณค่าทั้งก่อน ระหวา่งและหลงั workshop 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 
ในเดือนกรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติไดต้ดัสินใจออกกฎระเบียบ และก าหนดขั้นตอนในการ
ด าเนินโครงการให้ความสนบัสนุนการพฒันา solar PV rooftop ในประเทศไทย และต่อมาในเดือนกนัยายน 2556 ไดมี้
การประกาศรับสมคัรผูส้นใจเขา้ร่วมโครงการ solar PV rooftop ให้สาธารณชนทราบ ซ่ึงกระบวนการท่ีรวดเร็วน้ีท าให้
โครงการ solar PV rooftop ของประเทศไทยเป็นหน่ึงในโครงการสนบัสนุนท่ีมีการด าเนินการเร็วท่ีสุดในโลก และดว้ย
ระยะเวลาท่ีถือวา่สั้นมาก ผลงานท่ีออกมาจึงถือวา่น่าประทบัใจ 
 
เราไดใ้ห้ความสนใจเป็นพิเศษกบัความละเอียดของกฎระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง โดยในโครงการ solar PV 
rooftop ของไทยน้ีมีการค านึงถึงดา้นต่างๆ ซ่ึงมกัจะมีแต่ตลาดท่ีมีลกัษณะพฒันามากกวา่น้ีท่ีให้ความสนใจ อย่างเช่น
การก าหนดกระบวนการในการระงบัขอ้พิพาทไวใ้นระเบียบ กกพ. พ.ศ.2556 หมวดท่ี 7 และการให้รายละเอียดเก่ียวกบั
การติดตั้งระบบ solar rooftop โดยผูติ้ดตั้งท่ีผา่นการรับรอง 
 
นอกจากน้ี ความริเร่ิมของหน่วยงานภาครัฐ อยา่งเช่น คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (ERC) ในการท่ีจะมุ่งวเิคราะห์
กฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการพฒันา solar PV rooftop ในประเทศไทยเพื่อหาทางท าให้กระบวนการเก่ียวกบั 
solar PV ราบร่ืนมากข้ึนในอนาคต 
 
ถึงแมค้วามริเร่ิมดงักล่าวจะถือเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีในการพฒันา solar PV ในประเทศไทย แต่ยงัคงมีปัญหาอีกหลาย
ประการท่ียงัท าใหก้ารพฒันา solar rooftop ในประเทศไทยไม่ราบร่ืนซ่ึงควรจะมีการด าเนินการกบัปัญหาเหล่าน้ีเพื่อสนบัสนุน
การพฒันาเทคโนโลยน้ีีต่อไปในอนาคต 
 
ประเด็นในตารางดา้นล่างน้ีถือเป็นปัญหาทัว่ไปในการพฒันา solar PV rooftop ในประเทศไทย ซ่ึงในการจดัท ารายงาน
ฉบบัน้ีประเด็นเหล่าน้ีไม่ไดจ้ดัเรียงตามล าดบัความส าคญัแต่เรียงตามขั้นตอนท่ีส่งผลกระทบกบักระบวนการด าเนินการ 
 
 
 
 



 
ปัญหา 

 
ประเด็นปัญหา/ผลกระทบ 

 
ค าแนะน า 

 
กระบวนการคัดเลือกและประเมิน 
FiT  
 

 ความแตกต่างระหว่างกระบวนการ
คดัเลือกตามท่ีกฎหมายก าหนด ( เกณฑ์
การคดัเลือก) และกระบวนการท่ีมีการ
น าไปปฏิบติัจริง (จบัฉลาก) 

 การก าหนดเวลารับสมคัรหลายสัปดาห์
แต่ในความเป็นจริงมีแต่โครงการท่ี
ลงทะเบียนในวนัแรกก่อน 8.30 น. 
เท่านั้นท่ีไดจ้บัฉลาก 

 โครงการท่ีไม่ได้รับการพิจารณาไม่มี
โอกาสรับรู้ขอ้มูล เพราะมีการแจง้ขอ้มูล
ใหก้บัโครงการท่ีไดรั้บเลือกเท่านั้น 

 ขาดขั้นตอนในการพิจารณาโครงการ
ส ารองในกรณีท่ีโครงการท่ีได้รับการ
คดัเลือกไม่สามารถติดตั้งไดต้ามก าหนด 

 
      

 ก า ห น ด แ ล ะ ด า เ นิ น
กระบวนการคัด เ ลือกอย่าง
โปร่งใส 

 ด า เ นิ นก า รต ามขั้ น ตอน ท่ี
ก าหนด  (รวม ถึ งตาม
ก าหนดเวลาท่ีระบุไว)้ ให้ตรง
ตาม ท่ีได้ก าหนดไว้ กับทุก
โครงการอยา่งเท่าเทียมกนั 

 มีการท ารายช่ือโครงการส ารอง
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์
การคดัเลือก FiT แต่ไม่ไดรั้บ
การคัดเลือกในรอบแรก เพื่อ
ด า เ นินการแทนโครงการท่ี
ได้รับเลือกแต่ด าเนินการไม่
ส าเร็จ 

 น าแนวทาง  “milestone-
approach” มาใช้ ซ่ึงก าหนดให้
โครงการ ท่ี ได้ รับ เ ลื อกต้อ ง
แ ส ด ง ค ว า ม คื บ ห น้ า ข อ ง
โครงการตามก าหนดโดยล าดบั 

 
เกณฑ์การคัดเลอืกตามกฎหมาย 

 เกณฑ์การคัดเ ลือกตามกฎหมาย 
(เช่น ตามล าดบัก่อนหลงั และ ความ
พร้อมในการต่อเช่ือมกับสายส่ง
ไฟฟ้า) ตามระเบียบกกพ. พศ. 2556 

 ก า ห น ด ห ลั ก แ ล ะ ด า เ นิ น
กระบวนการคัด เ ลือกอย่าง
โปร่งใส 

 ด า เ นิ นก า รต ามขั้ น ตอน ท่ี
ก าหนด  ให้ตรงตามท่ีได้
ก าหนดไว้ กับทุกโครงการ
อยา่งเท่าเทียมกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ไม่ได้น าเกณฑ์ท่ีระบุตามกฎหมาย
มาใช้ แต่เลือกโดยวิธีการจบัฉลาก
แทน 

 เกณฑ์ เ ร่ื องความพ ร้อมในการ
ต่อเช่ือมก าลังการผลิตไฟฟ้าไม่
เหม า ะสม  เพ รา ะ เ ป็ น ส่ิ ง ท่ี อ ยู่
น อ ก เ ห นื อค ว า ม ค วบ คุ ม ข อ ง
โครงการท่ีสมคัรเขา้ร่วม 

 ถ้าพื้นท่ีใดมีปัญหาขาดแคลน
ระบบสายส่งไฟฟ้า ก็ลดเกณฑ์
ก าลังการผลิตในพื้นท่ีดังกล่าว
ลง (ปัจจุบนัใช้เกณฑ์ก าลังการ
ผลิตเท่ากนัทุกภาคทัว่ประเทศ) 

 
ข้อก าหนดให้ยื่นสมัคร FiT ด้วย
ตัวเอง 

 เป็นภาระของผู ้สมัครในการยื่น
สมคัร FiT ดว้ยตนเองท่ีส านกังาน
ของห น่ วย งาน ท่ีท าหน้ า ท่ี จ่ า ย
กระแสไฟฟ้า  

 เ ป็นการเ ลือกปฏิบัติ ท่ี ส่ งผลต่อ
ผูส้มคัรท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล 

 น ากระบวนการยื่นใบสมคัรผา่น
ระบบออนไลน์มาใช ้

 ท าตามตวัอยา่งของแนวปฏิบติัท่ี
ดี ท่ี สุ ดของยุ โ รป  คื อระบบ 
“Sistema de Registro 
Microprodução” (SRM) ของ
โปรตุเกส 

 
ใ บ อ นุญ า ตป ร ะ ก อบ กิ จ ก า ร
โรงงาน 

 นิยามท่ีล้าสมัยของ “โรงไฟฟ้า” 
ตามพรบ. โรงงาน พศ. 2535 ซ่ึง
ก าหนดว่าสถานท่ีซ่ึงผลิตไฟฟ้า
มากกว่า 5 แรงมา้(~3.73 kWp) ถือ
เป็นโรงงาน 

 ความสับสนและความไม่คงเส้นคง
วาว่าต้องใช้ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงานตอนไหน (ตอน
ลงทะเบียน/ก่อนเร่ิมก่อสร้าง) 

 ขอ้จ ากดัในการติดตั้ง rooftop solar 
PV (ท่ีถูกนิยามวา่เป็น “โรงไฟฟ้า”) 
ในแง่ท าเลท่ีตั้งตามกฎหมายผงัเมือง 

 ใหเ้วลาสั้นมากในการด าเนินโครงการ
และขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (เป็นช่องให้ตอ้งมีการจ่าย 
“ค่าเร่งใบอนุญาต”) 

 ก าหนดขอ้ก าหนดท่ีชดัเจนและ
โปร่งใสในการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานและ
บงัคบัใช้อย่างเข้มงวดและเป็น
รูปแบบเดียวกนั 

 สนับสนุนท่าทีของ กกพ. ใน
การให้ยกเลิกขอ้ก าหนดในการ
ขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงานส าหรับการติดตั้งระบบ 
rooftop solar PV 

 ให้เวลาท่ีนานพอในการด าเนิน
โครงการภายใต ้ FiT เพื่อให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปอย่าง
เรียบร้อย 

 ก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมใน
การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กรอบเวลาการด าเนินโครงการ
ภายใต ้FiT 

 
ใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟ 

 กฟน. และกฟภ. มีกระบวนการ
ทดสอบอุปกรณ์แปลงไฟแตกต่าง
กนั 

 ใชว้ิธีการทดสอบ Type testing กบั
เคร่ืองแปลงไฟบางเคร่ืองในรุ่นนั้น
ในการออกใบรับรองให้กบัเคร่ือง
แปลงไฟทุกเคร่ืองในรุ่นนั้น 

 ก าหนดให้ทดสอบด้วยวิธี Routine 
testing กบัอุปกรณ์แปลงไฟทุกรุ่นท่ี
ยืน่ขอ 

 มีความสับสนวา่ “หน่วยงานทางการ” 
ใดท่ีได้รับอนุญาตให้ท าการทดสอบ
ได ้perform testing 

 ดูแลให้กระบวนการทดสอบ
ของหน่วยงานทางการทั้ งสอง
แ ห่ง (กฟน . /กฟภ . )  มี ความ
สอดคลอ้งกนั  

 เ ปิดโอกาสให้สมาคมผู้ผ ลิต
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ของไทย
เข้ามา มี ส่วนในการก าหนด
มาตรฐานอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 

 ขอ้ก าหนดทัว่ไปท่ีให้การติดตั้ง PV 
solar rooftop ต้องขอใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคารถ้ าน ้ าหนักของ
โครงสร้างหลงัคาเกินกวา่ 10% 

 เกณฑ์ท่ีก าหนดไวต้  ่ามาก (10%-
rule) เพราะตามเกณฑ์ปัจจุบนัแมแ้ต่
การติดตั้งเคร่ืองผลิตไฟฟ้าบนหลงัคา
ขนาดเล็กมากก็ยงัตอ้งขอใบอนุญาตน้ี 

 ยก เว้นข้อก าหนดในการขอ
อนุญาตดดัแปลงอาคารส าหรับ
การติดตั้ง PV rooftop  

 ในบริบทของประเทศไทยนั้ น 
การจะยกเลิกข้อก าหนดทั้งหมด
น่าจะเป็นไปไม่ได้ เพราะวิธีการ
ก่อสร้าง วสัดุ และอายุอาคารมี
ความแตกต่างกนั 

 ลดขั้นตอน และลดการควบคุม
ของภาครัฐโอนความรับผิดชอบ
ไปใหเ้จา้ของอาคาร 

  ยกเวน้ขอ้ก าหนดใหอ้าคาร/วสัดุบาง
ประ เภทไม่ ต้อ งขอใบอ นุญาต
ดดัแปลงอาคาร 

 ทบทวนเกณฑ์ 10% และปรับ
เพิ ่มส ัดส่วนขั้นต ่ า เพื ่ออยา่ง
นอ้ยจะไดย้กเวน้ให้การติดตั้ง
ก าลงัการผลิตขนาดเล็กไม่ตอ้ง
ขออนุญาต 

 
ความไม่แน่นอนของกระบวนการ
ก าหนด FiT ในอนาคต 

 โอกาสในการซ้ือจะมีการประกาศ 
“เป็นระยะ” 

 กระบวนการท่ีมีลักษณะชั่วคราว
ไม่ได้ให้ภาพระยะยาวท่ีชัดเจนกับ
เจา้ของโครงการ และนกัลงทุน 

 มีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงถึงเป็น
อุปสรรคส าคัญต่อการลงทุนและ
การพัฒนาก ารผ ลิตไฟ ฟ้ าพลัง
แสงอาทิตย ์

 ก าหนดเทคโนโลยี ท่ีชัดเจน
ยิ่ ง ข้ึ น ใ น ก า ร ท่ี จ ะ บ ร ร ลุ
เ ป้ าหม ายก าร เพิ่ ม สั ด ส่ วน
พลัง ง านทดแทน เ ป็น  25% 
ภายในปี 2565    

 ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย ไ ว ้ใ น  
Renewable Energy                       
Development Roadmap/Action 
Plan โดยระบุถึงการด าเนินการ 
กรอบเวลา และทรัพยากรท่ีตอ้ง
ใชใ้หช้ดัเจน  

 
ข้อก าหนดตามกฎหมายและการมี
ส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
หลายหน่วยงาน 

 ไม่มีพรบ. เฉพาะส าหรับพลังงาน
ทดแทน มีเพียงระเบียบกกพ. พ.ศ. 
2 5 5 6  กั บ ป ร ะ ก า ศ  แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์ใช้พรบ. อ่ืนท่ีเ ก่ียวข้อง
เท่านั้น 

 มีความสับสนและไม่ชดัเจนระหวา่ง
กฎระเบียบ และพรบ. ท่ีทบัซ้อนกนั
อยู ่

 มีห น่วยงานหลายแห่ง ท่ี เข้าม า
เ ก่ี ยวข้องกับผลประโยช น์ของ
เอกชน 

 น าพรบ. เฉพาะส าหรับพลงังาน
ทดแทนเพื่อก าหนดกรอบการ
ท างานท่ีชดัเจน ซ่ึงขณะน้ีอยูใ่น
ขั้นตอนของการด าเนินการ 

 ตรวจสอบเกณฑ์และวิถีปฏิบติั
ว่ามีขอ้ก าหนดท่ีไม่จ  าเป็นและ
เป็นอุปสรรคหรือไม่ 



 
อิทธิพลของผู้มี ส่วนได้เสียที่มี
อ านาจในการก าหนดทิศทาง/
ค่าธรรมเนียมพิเศษที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ 

 มีขอ้กงัวลเก่ียวกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมี
อ านาจเหนือกระบวนการก าหนด 
FiT  –  มีโอกาสเขา้ถึงขอ้มูลก าลงั
การผลิตก่อน 

 เกิด “ค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีเก่ียวกบั
การบริหารจัดการและการเร่งรัด
ขั้นตอน”  ในกระบวนการของ
โครงการ Solar  Rooftop  

 การตดัสินใจและกระบวนการ
ต่างๆ ตอ้งเป็นไปอยา่งโปร่งใส
เตม็ท่ี 

 ผู ้มี ส่ วน เ ก่ี ย วข้อ งควร ท่ี จะ
สามารถ เข้า ใ จและยอมรับ
กระบวนการและการตดัสินใจ
ของทางการได ้

 

 

กระบวนการบริหารจัดการและปัญหา – ประสบการณ์จากโครงการในอดีต 

 

การระบุอุปสรรคในการบริหารจัดการ 

ค าวา่ “อุปสรรคในการบริหารจดัการ” น้ี ย ัง ไม่มี ค  า นิ ย ามอย่า ง เ ป็นทา งก าร  แต่ จ ากประสบการ ณ์ในการ

ด า เ นินโครงการ  PV LEGAL (www.pvlegal.eu) เราคิดวา่ค านิยามต่อไปน้ีน่าใชอ้ธิบายได:้ 

 

“อุปสรรคในการบริหารจัดการ คือ กฏระเบียบและขั้นตอนการด าเนินการในกระบวนการพัฒนา  PV (อย่างเช่น

กระบวนการขอใบอนุญาต รวมถึงกระบวนการเช่ือมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า ) ซ่ึงก าหนดขึน้มาโดยหน่วยงานก ากับ
ดูแลของทางการ หรือผู้ประกอบการระบบสายส่งไฟฟ้า และอาจจะกีดขวางหรือกีดกันการพัฒนาระบบ PV ของผู้ผลิต

รายใดรายหน่ึง หรือการพัฒนาตลาด PV โดยรวม” 

 

ค าวา่ “อุปสรรคในการบริหารจดัการ” หมายรวมถึงกระบวนการทั้งหมดของการพฒันาระบบ PV ซ่ึงไม่ไดจ้  ากดัอยูแ่ค่

ขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานก ากบัดูแลของทางการเท่านั้น แต่ยงัรวมไปถึงขั้นตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ระกอบการ

ระบบสายส่งไฟฟ้าดว้ย โดยทัว่ๆ ไปแลว้ กระบวนการเหล่าน้ี ทั้งท่ีเก่ียวกบัการเช่ือมโยงระบบ PV เขา้กบัระบบจดัส่ง

ไฟฟ้า หรือ สายส่งไฟฟ้า อาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคจากการปฏิสัมพนัธ์กบัผูป้ระกอบการสายส่งไฟฟ้าก็ได ้

 

นิยามของค าวา่ “อุปสรรคในการบริหารจดัการ” ท่ีกล่าวถึงขา้งตน้นั้นไม่ไดแ้ยกระหวา่งอุปสรรคท่ีเกิดกบัการพฒันาระบบ 

PV กบัอุปสรรคท่ีเกิดจากการติดต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลภาครัฐ  ตวัอยา่งท่ีเห็นไดท้ัว่ไปของอุปสรรคประการหลงัน้ีก็

คือกระบวนการบริหารจดัการท่ีใชเ้วลายาวนานเน่ืองจากหน่วยงานก ากบัดูแลไม่ตอบสนองอยา่งทนัท่วงที มีหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลภาครัฐใชดุ้ลยพินิจในการพิจารณาอยา่งไม่เหมาะสม 

ตามปกติแลว้อุปสรรคเหล่าน้ีจะไม่ไดเ้กิดข้ึนแค่ในช่วงของกระบวนการพฒันาระบบ PV เท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนในกรณีท่ี

http://www.pvlegal.eu/


ตอ้งมีการติดต่อกบัหน่วยงานก ากบัดูแลดว้ยเหตุอ่ืนๆ อีกดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น การขอใบอนุญาตขบัรถยนต ์ทั้งน้ีความแตกต่าง

ระหวา่งอุปสรรคท่ีเกิดกบักระบวนการพฒันาระบบ PV กบัอุปสรรคท่ีเกิดกบักิจกรรมการบริหารจดัการหน่วยงานอ่ืนๆ จะ

เร่ิมมีความส าคญัมากข้ึนเม่ือมีความพยายามท่ีจะหาทางแกไ้ขอุปสรรคเหล่าน้ี ซ่ึงในกรณีหลงัน้ีจ  าเป็นตอ้งใช้การปฏิรูป

กระบวนการบริหารจดัการระบบราชการทั้งระบบ ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงไดย้ากมาก 

 

ความส าคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารจัดการ 

กระบวนการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพฒันาโครงการ PV สามารถส่งผลบวกต่อสังคม

โดยรวมได ้เพราะอยา่งนอ้ยท่ีสุดก็จะช่วยลดตน้ทุนในการพฒันาระบบ PV ของประเทศและช่วยเสริมความมัน่คงทางดา้น

พลงังานใหก้บัประเทศ 

 

ผลกระทบทางการเงินจากอุปสรรคในการบริหารจัดการ 

ในรอบหลายปีท่ีผา่นมา มีการพดูคุยกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

บริหารจดัการในการพฒันาโครงการ PV ซ่ึงส่วนหน่ึงมาจากผลการศึกษาที่แสดงว่าอุปสรรคในการบริหารจดัการ

ส่งผลกระทบทางการเงินต่อตน้ทุนของการติดตั้งระบบ PV โดยรวม ทั้งน้ีจากการศึกษาโดย Lawrence Berkeley 

National Laboratory1 และ National Renewable Energy Laboratory ในนามของกระทรวงพลงังานสหรัฐฯ ซ่ึงไดท้  าการ

เปรียบเทียบตน้ทุนในการติดตั้งระบบ PV ในเยอรมนี และสหรัฐอเมริกา โดยไดท้  าการแยกศึกษาตน้ทุนของ แผงเซลล์

แสงอาทิตย ์(module) อุปกรณ์แปลงไฟ ครุภณัฑอ่ื์นๆ และ soft BoS + ก าไร ซ่ึงผูศึ้กษาพบวา่ตน้ทุนของการติดตั้งระบบ

โดยรวมของสหรัฐฯ นั้นสูงเป็นสองเท่าของตน้ทุนในเยอรมนี กล่าวคือ ในสหรัฐฯ ตน้ทุนการติดตั้งระบบอยู่ท่ี $6.19 

ต่อวตัต ์ในขณะท่ีในเยอรมนีอยูท่ี่ $3.00 ต่อวตัตเ์ท่านั้น  

________________________________________ 

1 การศึกษาเร่ือง “ท าไมราคา PV ของอาคารท่ีอยูอ่าศยัในเยอรมนีจึงถูกกวา่ในสหรัฐฯ อยา่งมาก – การวิเคราะห์ในแบบ

จ ากดัขอบเขต”; Joachm Seel, Galen Barbose, Ryan Wiser, Lawrence Berkeley national Laboratory,   ปรับปรุงในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2556,  ในนามของกระทรวงพลงังานสหรัฐฯ;  http://emp.lbl.gov/sites/all/files/german-us-pv-price-ppt.pdf 

(last visited on 08.02.2014) 

 

 

 

สาเหตุส าคญัท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพราะตน้ทุน soft BoS + ก าไรที่แตกต่างกัน ซ่ึงในกรณีของเยอรมนีอยู่ที่  $0.62 เท่านั้น 

ในขณะท่ีในกรณีของสหรัฐฯ อยูท่ี่ $3.34  ส าหรับตน้ทุนท่ีสูงเป็นอนัดบัสอง (แต่ในกรณีของเยอรมนีสูงเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง) 

คือตน้ทุนค่า module ซ่ึงราคาในทั้งสองตลาดแทบไม่ต่างกนั ส่วนตน้ทุนของอุปกรณ์ทางเทคนิคอ่ืนๆ ไม่ถือวา่มีนยัส าคญั

http://emp.lbl.gov/sites/all/files/german-us-pv-price-ppt.pdf


แต่อยา่งใด ทั้งน้ีจากขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ราคา module ของทั้งโลกปรับลดลงอยา่งต่อเน่ืองในช่วงสองปีท่ีผา่นมา ดงันั้นจึงเป็น

ท่ีคาดหมายไดว้า่ผลท่ีเกิดจากจาก soft BoS + ก าไรจึงน่าจะมากข้ึนกวา่เดิมอีก 

 

ภาพท่ี 1 – ตน้ทุนประเภท soft cost ซ่ึงรวมถึงค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการ อาจจะท าให้ตน้ทุนของระบบ PV สูงอยา่ง

มีนยัส าคญัได ้ท่ีมาของขอ้มูล: Lawrence Berkeley National Laboratory & NREL ในนามของกระทรวงพลงังานสหรัฐฯ 

จะเห็นได้ว่าตน้ทุนประเภท “soft BoS + ก าไร” ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกนั ซ่ึงอาจจะไม่ได้เก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการบริหารจดัการหรืออุปสรรคเลยก็ได ้แต่ถึงกระนั้นอุปสรรคในการบริหารจดัการกลบัส่งผลกระทบอยา่งมี

นยัส าคญัต่อตน้ทุนโดยรวมของระบบ 

 

ทั้งน้ี ตน้ทุนการบริหารจดัการอาจจะเป็นค่าใชจ่้ายท่ีมีสัดส่วนท่ีใหญ่ส าหรับตน้ทุนการพฒันาระบบโดยรวมก็ได ้โดยใน

ตารางถดัไปจะแสดงตน้ทุนโครงการ PV GRID โดยท าการเปรียบเทียบสัดส่วนของตน้ทุนค่าบริหารจดัการทางดา้น

กฎหมายต่อตน้ทุนรวมในการพฒันาโครงการ  โครงการ PV (ไม่ร่วมตน้ทุนอุปกรณ์ PV และวสัดุอ่ืนๆ) ในตลาดยุโรป 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าเจา้ของโครงการในบางตลาดตอ้งใช้งบประมาณจ านวนมากในการท่ีจะขออนุมติัเพื่อสร้างและ

เช่ือมต่อระบบ PV กบัระบบสายส่งไฟฟ้า ซ่ึงภาระตน้ทุนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีมกัจะสะทอ้นไปท่ีค่าไฟฟ้าในระบบของประเทศ 

 

ภาพท่ี 2: การพฒันาโครงการ PV:  สัดส่วนของตน้ทุนการบริหารจดัการทางดา้นกฎหมาย – ท่ีมาของขอ้มูล: โครงการ 

PV GRID 

 

นอกจากน้ี ตน้ทุนการบริหารจดัการยงัส่งผลกระทบทางออ้มต่อ soft costs ส่วนอ่ืนๆ อยา่งเช่น ตน้ทุนของเงินทุน และ

ก าไร กล่าวคือ ตน้ทุนการบริหารจดัการท่ีสูงเป็นการแสดงออกถึงความเส่ียงวา่ยงัมีการบริหารจดัการไม่ดีพอ ซ่ึงเท่ากบัเป็นการ

เพิ่มความไม่แน่นอนให้กบัโครงการ PV โดยรวม และเม่ือมีความเส่ียงเพิ่มข้ึน นกัลงทุนก็ตอ้งการ risk premium ซ่ึงในท่ีสุด

จะส่งผลให้ตน้ทุนของเงินทุนเพิ่มข้ึน ในอีกดา้นหน่ึงนั้น ถา้รัฐบาลสามารถท าให้เกิดความแน่นอนทางการลงทุนก็จะช่วย

ลดตน้ทุนในการพฒันาโครงการ PV ลงดว้ย ดงันั้นรัฐบาลจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อพฒันาโครงการ PV อยา่งมากใน

ขณะท่ีราคา PV modules ข้ึนอยูก่บัการพฒันาในตลาดโลกมากกวา่ 

 

ผลกระทบทีเ่กดิจากอุปสรรคในการบริหารจัดการต่อความมั่นคงทางพลงังานของประเทศ 

การท่ีประเทศมีสัดส่วนของการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงัแสงอาทิตยภ์ายในประเทศอยูใ่นระดบัสูงจะช่วยเพิ่มความมัน่คงทาง

พลงังานและอิสรภาพทางดา้นพลงังานให้กบัประเทศ ประเทศไทยก าลงัประสบกบัภาวะท่ีทรัพยากรพลงังานฟอสซิล

จากแหล่งในประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทย ในขณะท่ีมีการเปล่ียนไปท าความตกลงในการเป็นพนัธมิตรเพื่อ



พฒันาแหล่งพลงังานภายในภูมิภาคมากข้ึน  ซ่ึงในแง่น้ี พม่าไดท้  าความตกลงในสัญญาฉบบัใหม่ท่ีจะขายทรัพยากรพลงังานให้กบัจีน  

ซ่ึงหมายความวา่พลงังานท่ีพม่าอาจจะส่งออกมาขายใหไ้ทยไดก้็ลดลงไปดว้ย 

 

โครงการท่ีจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารจดัการจะส่งผลให้ตน้ทุนในการพฒันาระบบ PV ลดลง 

และอาจจะท าให้มีการติดตั้งระบบ PV มากข้ึนดว้ย การที่ประเทศมีการพฒันาแหล่งผลิตพลงังานในประเทศมากข้ึน

นั้นจะช่วยเพิ่มสัดส่วนของพลงังานท่ีผลิตภายในประเทศ และเพิ่มความมัน่คงทางพลงังานให้กบัประเทศดว้ย 

 

กระบวนการบริหารจัดการในประเทศไทย 

 

กรอบการก ากบัดูแล 

เม่ือวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดมี้มติการประชุมคร้ังท่ี 2/2556 (พ.ศ. 

2556) เห็นชอบให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการ Solar PV Rooftop ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) เป็นปริมาณ

การผลิตติดตั้งรวมเท่ากบั 200 MW ซ่ึงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งกวา้งขวางจากผูป้ระกอบการในธุรกิจน้ี 

 

ในจ านวนก าลงัการผลิตทั้งหมด 200 MW จะแบ่งออกเป็นสองประเภท โดยประเภทแรกจะเป็นระบบส าหรับท่ีอาคารท่ีอยู่

อาศยัซ่ึงมีก าลงัการผลิตไม่เกิน 10 kWp (ประเภทท่ี 1) และส่วนอีกประเภทหน่ึงจะเป็นระบบส าหรับอาคารธุรกิจขนาดเล็ก

ซ่ึงมีก าลงัการผลิตอยูใ่นช่วง 10 ถึง 250 kWp และระบบส าหรับอาคารธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ และโรงงานซ่ึงมีก าลงัการผลิต

ระหวา่ง 250 ถึง 1.000 kWp (ประเภทท่ี 2) 

 

ทางการตกลงจะรับซ้ือไฟฟ้าจากกระบวนการผลิตประเภทท่ี 1 และประเภทท่ี  2 ประเภทละ 100 MW ท่ีอตัรา Feed-in-

Tariff ซ่ึงก าหนดเป็นเวลา 25 ปี ทั้งน้ีมีการก าหนดอตัรา FiT ส าหรับระบบท่ีติดตั้งบนอาคารท่ีอยูอ่าศยั ท่ี 6.96 บาท /kWh 

ในขณะท่ีอตัราส าหรับระบบท่ีติดตั้งบนอาคารธุรกิจขนาดเล็กจะอยูท่ี่ 6.55 บาท/kWh ส่วนอาคารธุรกิจขนาดกลางถึง

ใหญ่และโรงงานจะก าหนดไวท่ี้ 6.16 บาท /kWh 

 

ตามประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไดมี้การจดัสรรปริมาณไฟฟ้าท่ีจะซ้ือทั้ง 200 MW โดยแบ่ง

ตามพื้นท่ีบริการให้แก่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  โดย กฟน. ไดรั้บจดัสรร 40 

MW ส าหรับระบบท่ีผลิตจากอาคารท่ีอยูอ่าศยั (ประเภทท่ี 1) และอีก 40 MW ส าหรับระบบท่ีผลิตจากอาคารธุรกิจขนาด

เล็ก-กลาง-ใหญ่ และโรงงาน (ประเภทท่ี 2) 

 



ส่วน กฟภ. ไดร้ับจดัสรร 60 MW ส าหรับระบบท่ีผลิตจากอาคารท่ีอยูอ่าศยั (ประเภทท่ี 1) และอีก 40 MW ส าหรับ

ระบบท่ีผลิตจากอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-กลาง-ใหญ่ และโรงงาน (ประเภทท่ี 2) 

 

โดยส่วนท่ีไดรั้บการจดัสรรดงักล่าว ทางกฟน. และกฟภ. จะน าไปกระจายใหก้บัพื้นท่ีในภาคต่างๆ ของประเทศ 

 

ระเบียบท่ีมีการประกาศออกมาไดก้ าหนดกระบวนการรับสมคัรซ่ึงมีก าหนดการท่ีส าคญัดงัน้ี: 

-     เ ปิ ด รับใบสมคัรส าหรับระบบท่ีเขา้เกณฑ์ FiT ระหวา่งวนัท่ี 23 กนัยายน และ 11 ตุลาคม 2556 

-     ในวนัท่ี 14 ตุลาคม 2556 มีการประเมินใบสมคัร และทยอยแจง้ผลให้ผูส้มคัรท่ีไดรั้บเลือกทราบผลโดยอิงตามล าดบั

ก่อนหลงั 

-     ผูส้มั้ครท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีเวลาจนถึง 31 ธันวาคม 2556 (ต่อมามีการต่อเวลาออกไปจนถึง 31 มกราคม 2557) 

เพื่อติดตั้งก าลงัการผลิตตามท่ีไดรั้บการจดัสรรและพิสูจน์ให้เห็นวา่สามารถเร่ิมเปิดด าเนินการเชิงพาณิชยแ์ละเช่ือมต่อ

กบัระบบส่งไฟฟ้าได ้

 

ล าดับขั้นตอนของกระบวนการบริหารจัดการในประเทศไทย 

ล าดบัขั้นตอนของกระบวนการบริหารจดัการในประเทศไทยระบุไวอ้ยูใ่นมติ กพช. พ.ศ. 2556 และในประกาศ กกพ. 

หลายๆ ฉบบั รวมถึงประกาศของ กฟน. และ กฟภ. ดว้ย 

 

ระเบียบ กกพ. พ.ศ. 2556: 

ลงิค์เช่ือมไปยงัฐานข้อมูลอ้างองิ: www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/111/1.PDF  และ 

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=200&Tag=SolarRooftop 

ค าแปลภาษาองักฤษ:  

http://www.thai-german-cooperation.info/download/20130918_giz_translation_solar_rooftop.pdf 

 

จากแหล่งขอ้มูลอา้งอิงขา้งตน้ท าใหเ้ราสามารถวาดภาพโครงสร้างของกระบวนการต่างๆ ให้เขา้ใจไดง่้ายๆ ดงัแสดงใน

ภาพท่ี 3 

 

ในงานวจิยัของ eclareon ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดชู้ประเด็นวา่กระบวนการบริหารจดัการยงัไม่มีการก าหนดให้ชดัเจนเพียงพอ 

และยงัมีความสับสนเก่ียวกบัล าดบัขั้นตอนก่อนหลงั รวมถึงขอ้ก าหนดก่อนการด าเนินการในแต่ละขั้นดว้ย ซ่ึงจะมีการ

ลงรายละเอียดของประเด็นเหล่าน้ีในส่วนท่ีวา่ดว้ย “ปัญหา” ท่ีจะมีการพดูถึงในล าดบัต่อไป 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/E/111/1.PDF
http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Front/StaticPage/StaticPage.aspx?p=200&amp;Tag=SolarRooftop
http://www.thai-german-cooperation.info/download/20130918_giz_translation_solar_rooftop.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

กกพ. ออกประกาศเร่ืองการรับซ้ือไฟฟ้า 

 

ยืน่ใบสมัครให้กบั กฟน. และ กฟภ. 

 

กฟน. และ กฟภ. ท าการประเมินผู้สมัคร 

 

ประกาศรายช่ือโครงการทีไ่ด้รับคัดเลอืก  

 

เซ็นสัญญา PPA 

 

ด าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการและได้รับใบอนุญาตตามทีก่ าหนดไว้ครบถ้วน 

 

ก่อสร้างและติดตั้งระบบ 

 

กฟน. หรือ กฟภ. ท าการทดสอบระบบ 

 

เปิดด าเนินการเชิงพาณชิย์ 

 

ภาพท่ี 3: ภาพรวมของขั้นตอนในการพฒันาโครงการ PV Rooftop ในประเทศไทย 

                       ท่ีมาของขอ้มูล: eclareon research 

 



ปัญหาเกีย่วกบัการพฒันา Rooftop Solar PV 

 

ในระหวา่งท่ี eclareon ท าการศึกษาวิจยั และในช่วงที่มีการจดั workshop ที่กรุงเทพฯ ผูม้ีส่วนได้เสียหลายรายได้

แสดงความสนับสนุนโครงการ Rooftop Solar PV แต่ในขณะเดียวกนั ก็ไดมี้การระบุถึงปัญหาหลายประการท่ีเก่ียวกบั

การพฒันาระบบPV rooftop ดว้ยเช่นกนั อุปสรรคส่วนใหญ่จะอยูใ่นแต่ละขั้นตอนของกระบวนการพฒันาโครงการตามท่ี

ไดแ้สดงไปแลว้เบ้ืองตน้ แต่ทั้ ง น้ียงัมีปัญหาส่วนอ่ืนซ่ึงไม่ได้อยู่ในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงเป็นการเฉพาะ แต่

เกิดข้ึนกับกระบวนการโดยรวมในการพฒันาโครงการ PV ซ่ึงเราจะพูดถึงอยา่งละเอียดในตอนทา้ยของหัวขอ้น้ี ใน

ส่วนถัดไปน้ี เราจะพูดถึงเฉพาะปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพฒันาท่ีพบในระหว่างท่ี eclareon 

ท าการศึกษาวจิยั 

 

ก่อนท่ีจะพูดถึงปัญหาเก่ียวกบัการพฒันาโครงการ rooftop solar PV ในประเทศไทย ผูเ้ขียนอยากจะเนน้วา่การวิจยัน้ียงัได้

ระบุถึงแง่มุมท่ีเป็นบวกอยา่งมากของกระบวนการพฒันาโครงการในปัจจุบนัของไทยดว้ย ซ่ึงอาจะใชเ้ป็นแม่แบบให้กบัการ

พฒันาตลาด PV ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ ภายในภูมิภาคไดด้ว้ย 

 

ทั้งน้ี ควรระลึกไวด้ว้ยว่ากฎระเบียบเก่ียวกบัการพฒันาโครงการ PV rooftop และขั้นตอนต่างๆ นั้นจดัท าข้ึนภายใน

ระยะเวลาท่ีถือว่าสั้ นมากโดยหลงัจากท่ี กพช. มีมติเห็นชอบในเดือนกรกฎาคมแลว้ ก็สามารถประกาศรับสมคัรอย่างเป็น

ทางการไดใ้นเดือนกนัยายน 2556 เม่ือเทียบกบัประเทศต่างๆ แลว้ ตอ้งถือวา่เป็นหน่ึงในโครงการสนบัสนุนการพฒันา PV ท่ีมี

การด าเนินการเร็วท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาท่ีสั้ นมากน้ี ตอ้งถือว่าผลท่ีออกมาน่าประทบัใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือ

ค านึงถึงรายละเอียดของกฎระเบียบท่ีมีการประกาศออกมานั้นพบว่า มีหลายแง่มุมซ่ึงมกัจะมีแต่ตลาดท่ีมีลกัษณะพฒันา

มากกว่าน้ีเท่านั้นท่ีให้ความสนใจ ดงันั้นจึงอาจกล่าวไดว้า่หน่วยงานก ากบัดูแลและสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งในการออกกฎหมาย

และกระบวนการบริหารจดัการไดมี้การวิเคราะห์บทเรียนจากตลาดอ่ืนๆ อย่างระมดัระวงัเพื่อจดัการดูแลประเด็นส าคญัๆ 

ตั้งแต่ช่วงตน้ของการพฒันาตลาด 

 

ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดั ก็เช่นการก าหนดกระบวนการระงบัขอ้พิพาทไวใ้นระเบียบกกพ. พ.ศ.2556 หมวดท่ี 7 โดยมีการ

ก าหนดขั้นตอนในการระงบัขอ้พิพาทเอาไวเ้พื่อใหม้ัน่ใจวา่เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบักฎระเบียบหรือสัญญา PPA ข้ึนมาจะมี

การด าเนินการตามกระบวนการท่ีก าหนดเอาไว ้ทั้งน้ีถึงแมว้า่อาจจะมีค าแนะน าว่าควรปรับปรุงกระบวนการน้ีให้ดีข้ึน

ต่อไปอยา่งไรในอนาคต แต่ในแง่ดีก็คือมีการเตรียมการส าหรับประเด็นน้ีเอาไวด้ว้ย ในขณะท่ีกฎระเบียบในเร่ืองน้ีในอีก

หลายๆ ตลาดในโลกน้ีไม่ไดมี้การพดูถึงประเด็นน้ีเอาไวเ้ลย 

ยิ่งไปกว่านั้น กฎระเบียบชุดท่ีมีอยู่ และประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก็มีการให้รายละเอียดเก่ียวกบัการติดตั้งระบบ solar 

rooftop โดยผูติ้ดตั้งท่ีผา่นการรับรอง ซ่ึงการท่ีก าหนดให้ระบบตอ้งติดตั้งโดยผูท่ี้ผา่นการรับรองเท่านั้นจะช่วยให้มัน่ใจ



ว่าการติดตั้งระบบเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามก าหนด ซ่ึงจะเป็นการเพิ่มความมั่นใจของ

สาธารณชนต่อเทคโนโลยน้ีี 

การจดัระบบการฝึกอบรมอย่างเพียงพอถือเป็นส่ิงส าคญัในการด าเนินการตามแนวทางน้ี ซ่ึงจะท าให้ผูติ้ดตั้งไดรั้บการ

ฝึกอบรมและเม่ือผา่นแลว้ก็จะไดรั้บการรับรองผลงานในการติดตั้งระบบ solar rooftop 

 

ถึงแมแ้ง่มุมท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงการเร่ิมตน้ท่ีดีของการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย แต่ก็

ยงัมีปัญหาอยู่อีกหลายประการ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันา rooftop solar ในประเทศไทยซ่ึงควรจะตอ้งมีการหา

ทางแกไ้ขเพื่อสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยน้ีีต่อไปในอนาคต 

ทั้งน้ี ความริเร่ิมท่ีน่าช่ืนชมของ กกพ. ก็คือการเร่ิมระบุถึงปัญหาในเร่ืองท่ีเก่ียวกบักฎระเบียบและขั้นตอนต่างๆ พร้อม

ทั้งประเมินความเป็นไปไดใ้นการท่ีจะขจดัอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อลดผลกระทบลง 

 

ปัญหาในขั้นตอนที ่“กกพ. ประกาศเกีย่วกบัแผนการรับซ้ือไฟฟ้า” 

หน่ึงในปัญหาในขั้นตอนท่ี “กกพ. ประกาศแผนการรับซ้ือไฟฟ้า” ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัมุมมองระยะยาวต่อแผนการให้ความ

สนบัสนุนก็คือกระบวนการในอนาคตมีความแน่นอนแค่ไหน 

 

ความไม่แน่นอนของกระบวนการในอนาคต 

ในระเบียบ กกพ. พ.ศ. 2556 ไดร้ะบุไวใ้นขอ้ท่ีวา่ กกพ. จะประกาศการรับซ้ือไฟฟ้า “ในแต่ละคราว” ซ่ึงค าท่ีมีนยัยะทาง

กฎหมายน้ีอาจถือไดว้า่เป็นปัญหาแรกในการพฒันาโครงการ solar PV เน่ืองจากระเบียบท่ีประกาศออกมายงัมีความไม่

ชดัเจนเก่ียวกบัจ านวนรอบท่ีจะมีการเปิดรับสมคัรผูเ้ขา้ร่วมโครงการภายใตร้ะบบ FiT 

ผูพ้ฒันาโครงการและนักลงทุนจะได้รับแจ้งเก่ียวกับประกาศการรับซ้ือไฟฟ้าเป็นคราวๆ ไป ซ่ึงท าให้เกิดความ

ยากล าบากในการเตรียมตวัเพื่อสมคัรเขา้ร่วมโครงการ รวมไปถึงขั้นตอนการบริหารจดัการดว้ย 

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการท่ีจะพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์องไทยให้แข็งแกร่งและย ัง่ยืนนั้น 

สภาวะตลาดท่ีมีเสถียรภาพถือเป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งยวด เน่ืองจากยงัมีความคลุมเครือเก่ียวกบักระบวนการยื่น

ขออนุมติัเขา้ร่วมโครงการ FiT ในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการใชถ้อ้ยค าทางกฎหมายวา่ “ในแต่ละคราว” ดงันั้นทั้งนกัลงทุน

และผูพ้ฒันาโครงการชาวไทยจึงลงัเลท่ีจะจา้งพนกังานเพิ่ม หรือเปิดสาขาใหม่ในประเทศ พร้อมกบัแบกรับความเส่ียงวา่

อาจจะตอ้งปลดพนักงานเหล่านั้นออก หรือปิดสาขาลงเน่ืองจากประเมินแนวโน้มการพฒันาพลงังานแสงอาทิตยข์อง

ประเทศไทยผิดพลาด ทั้งน้ีนโยบายการพฒันาพลงังานแสดงอาทิตยแ์บบ stop-and-go ซ่ึงใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ถือเป็น

อุปสรรคท่ีท าให้บริษทัต่างๆ ไม่สามารถก าหนดกลยุทธ์ระยะยาว และเพิ่มก าลงัการผลิตรวมถึงพฒันาโครงสร้างอ่ืนๆ 



เป็นการถาวรได ้ซ่ึงสถานการณ์น้ีถือเป็นส่ิงที่ยากพอกนัส าหรับผูพ้ฒันาโครงการและนกัลงทุนจากต่างชาติที่ก  าลงั

พิจารณาเขา้มาลงทุนในตลาดประเทศไทย 

 

ในขณะเดียวกนั ลกัษณะของการเปิดรับสมคัรท่ีไม่มีก าหนดแน่นอนวา่จะเปิดอีกเม่ือไหร่ และระยะเวลาท่ีก าหนดให้

ด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จท่ีสั้ นมากส าหรับการเปิดรับสมคัรรอบแรกนั้น มีแต่ผูพ้ฒันาโครงการและนักลงทุนท่ี

คุน้เคยกบัขอ้ก าหนดต่างๆ และกระบวนการขั้นตอนต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ และการขอใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่ง

ดีอยูก่่อนแลว้เท่านั้น จึงจะมีโอกาสท่ีจะไดรั้บคดัเลือกภายในก าหนดเวลาอนัสั้น การเปิดรับสมคัรรอบน้ีแสดงให้เห็น

แลว้วา่ก าหนดระยะเวลาส าหรับการด าเนินโครงการท่ีเดิมตั้งไวท่ี้ 31 ธนัวาคม 2556 นั้นสั้นเกินไปส าหรับการก่อสร้าง

และติดตั้งระบบให้เรียบร้อย และไม่มีโครงการใดท่ีท าได้ส าเร็จตามก าหนดเวลา และแม้จะมีการยืดก าหนดเวลา

ออกไปเป็น 31 มกราคม 2557 ก็ตาม แต่ก็ยงัไม่มีโครงการใดท่ีสามารถเช่ือมต่อก าลงัการผลิตไฟฟ้าเขา้กบัระบบสายส่ง

ไฟฟ้าไดท้นัตามก าหนดใหม่น้ี 

ในแง่น้ี การท่ียงัขาดความชดัเจนเก่ียวกบัแนวทางให้การสนบัสนุนในระยะยาว บวกกบัลกัษณะของการเปิดรับสมคัร

เป็นคราวๆ ไป จึงส่งผลอยา่งมากต่อความน่าลงทุนของตลาดประเทศไทย แมว้า่จะเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา

อยา่งมากก็ตาม 

 

 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

แผนพฒันาพลงังานทางเลือก (AEDP) ก าหนดเป้าหมายท่ีจะเพิ่มสัดส่วนของพลงังานหมุนเวียนเป็น 25% ภายในปี 

2565 ซ่ึงจากเป้าหมายโดยรวมท่ี 25% นั้น ได้มีการก าหนดเป้าหมายเฉพาะส าหรับพลงังานทางเลือกแต่ละประเภทและ

มาตรการในการท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายดงักล่าว แต่ทั้งน้ีน่าจะมีการก าหนดแนวทางในการพฒันาพลงังานหมุนเวียนประเภท

ต่างๆ รวมถึงก าหนดเทคโนโลยีท่ีจะใช้และเป้าหมายเบ้ืองตน้ส าหรับพลงังานหหมุนเวียนแต่ละประเภทให้มีความชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึน 

การก าหนดเทคโนโลยีและเป้าหมายเบ้ืองต้นจะช่วยให้สามารถติดตามความคืบหน้าของการพฒันาเทคโนโลยีท่ี

แตกต่างกนัได ้รวมถึงช่วยให้อุตสาหกรรม PV ในประเทศไทยมีการวางแผนที่ดีข้ึนและมีความแน่นอนส าหรับการ

ลงทุนมากข้ึน อนัจะส่งผลให้เกิดการสร้างงานและการเติบโตของอุตสาหกรรมพลงังาน ซ่ึงเป้าหมายเฉพาะดา้น

เหล่าน้ีอาจจะบรรจุไวใ้น Renewable Energy Development Roadmap ซ่ึง Roadmap (หรือแผนปฏิบติัการ) น้ี อาจจะท า

ให้สอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนพฒันาประสิทธิภาพพลงังานของประเทศไทยปี 2554-2573 ตามดว้ย

แผนปฏิบติัการ 5 ปีซ่ึงมีการระบุส่ิงท่ีจะตอ้งท า กรอบเวลา และทรัพยากรท่ีตอ้งใชไ้วใ้ห้ชดัเจนดว้ย 

แนวทางท่ีชดัเจนและครอบคลุมรอบดา้นส าหรับเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนท่ีส าคญัทุกประเภทส าหรับประเทศไทย

จะท าให้เกิดการความคาดหวงัว่าจะมีการปฏิรูปและถือเป็นปัญหา ซ่ึงในอีกด้านหน่ึงก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กับ



ประเทศชาติด้วยเช่นกนั ซ่ึงในแง่น้ี หน่วยงานท่ีดูแลดา้นการจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงแค่ตอ้งสามารถประมาณการการจ่าย

ไฟฟ้าและการขยายก าลงัการผลิตให้ไดแ้ม่นย  าเท่านั้น แต่จะตอ้งวิเคราะห์ศกัยภาพท่ีจะก่อประโยชน์ในดา้นของการลด

ความตอ้งการในการใชส้ายส่งกระแสไฟฟ้าลงเน่ืองจากการใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตเองในพื้นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกรณีของ

การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยข์นาดเล็ก 

นอกจากน้ี การมีกลยุทธ์ดา้นพลงังานหมุนเวียนท่ีแบ่งตามประเภทยงัจะช่วยในแง่ของการก าหนดระยะเวลาของการ

ประกาศรับซ้ือไฟฟ้าดว้ย ซ่ึงหากประเทศไทยเลือกท่ีจะใชร้ะบบการพฒันาการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยด์ว้ยการเปิดรับ

สมคัรคดัเลือกซ่ึงจะตอ้งมีการก าหนดจ านวน MW ท่ีจะผลิตท่ีแน่นอนต่อไปเร่ือยๆ ก็ควรท่ีจะมีการส่ือสารกบัสาธารณชน

ให้ทราบเก่ียวกบัประกาศรับซ้ือไฟฟ้าในอนาคต และให้เวลาอยา่งเพียงพอแก่ผูส้นใจทุกรายในการเตรียมตวัสมคัรเขา้ร่วม

โครงการ โดยไม่ควรใช้วิธีประกาศเป็นคราวๆ ไปแบบท่ีท ามาก่อนหน้าน้ี เพราะจะเป็นการขดัขวางการพฒันาอย่างย ัง่ยืน

ของอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยแ์ละเส่ียงท่ีจะท าให้ไดผ้ลงานของโครงการท่ีมีคุณภาพแย่ เน่ืองจากการ

เตรียมตวัท่ีไม่ดีพอ และก าหนดระยะเวลาการด าเนินการติดตั้งระบบท่ีไม่ยาวนานพอ นอกจากน้ี ก าหนดระยะเวลาด าเนิน

โครงการท่ีสั้ นเกินไปก็ยงัเป็นตวัเร่งให้เกิด “ค่าเร่งใบอนุญาต” ซ่ึงผูพ้ฒันาโครงการหรือนกัลงทุนอาจจะมองวา่

จ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดรั้บใบอนุญาตทนัเวลา หรือเร่งรัดขั้นตอนในการพฒันาโครงการให้เร็วข้ึน 

 

ปัญหาในขั้นตอน “การยืน่ใบสมัครต่อหน่วยงานผู้จ่ายไฟ (กฟภ./กฟน.)” 

ในขั้นตอนของ “การยืน่ใบสมคัรต่อหน่วยงานผูจ่้ายไฟ” มีปัญหาในรูปของขอ้ก าหนดให้ตอ้งยื่นใบสมคัรเพื่อขอเขา้ร่วม

ระบบ FiT ดว้ยตวัเองท่ีส านกังานของหน่วยงานผูจ่้ายไฟ ซ่ึงนบัเป็นอุปสรรคท่ีมีผลต่อการคดัเลือกและกระบวนการ

ประเมินใบสมคัรเน่ืองจากผูส้มคัรท่ีไปปรากฏตวัก่อนท่ีส านกังานของผูจ่้ายไฟจะไดอ้ยู่ในล าดบัตน้ๆ ในกระบวนการ

ลงทะเบียน ซ่ึงจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อโอกาสท่ีผูส้มคัรรายนั้นจะไดเ้ขา้มาอยู่ในระบบ FiT ซ่ึงในแง่น้ี เราแนะน าให้

พิจารณาถึงเน้ือหาในหัวข้อหลงัจากน้ีท่ีเก่ียวกับ ปัญหาในขั้นตอน “การประเมินใบสมคัรโดยหน่วยงานผูจ่้ายไฟ” 

ประกอบ 

 

 

ข้อก าหนดให้ยืน่ขอ FiT ด้วยตัวเอง 

ประกาศ กกพ. ฉบบัวนัท่ี 6 กนัยายน 2556 วรรค 3 ซ่ึงก าหนดใหผู้ส้มคัรตอ้งยื่นใบสมคัรเพื่อขอเขา้ร่วมอยูใ่นระบบ FiT 

ดว้ยตนเอง FiT ท่ีส านกังานของหน่วยงานผูจ่้ายไฟ 

ขอ้ก าหนดน้ีก่อใหเ้กิดเหตุการณ์วา่ผูส้มคัรมาต่อคิวยื่นใบสมคัรหนา้ส านกังานของหน่วยงานผูจ่้ายไฟเพื่อรอลงทะเบียน

ตั้งแต่ตี 4 ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตวา่ผูส้มคัรท่ีไดล้งทะเบียนก่อนก็จะอยูใ่นล าดบัตน้ๆ ท่ีจะผา่นเขา้ไปสู่กระบวนการคดัเลือก

และประเมินคุณสมบติั ซ่ึงจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อโอกาสท่ีผูส้มคัรรายนั้นจะไดเ้ขา้มาอยูใ่นระบบ FiT 

 



การลงทะเบียนดว้ยตนเองน้ีกลายมาเป็นปัจจยัท่ีจ  ากดัโอกาสท่ีผูพ้ฒันาโครงการ PV rooftop ขนาดเล็กจะเขา้ถึงระบบ FiT 

ยกตวัอย่างเช่นผุพ้ฒันาโครงการท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลจะมีภาระมากกวา่ผูท่ี้อยูใ่นกรุงเทพฯ หรือใกลก้บัส านกังานแห่ง

อ่ืนท่ีเปิดใหล้งทะเบียนส าหรับเขา้ร่วมโครงการขอรับความสนบัสนุนน้ี 

 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

จากสถานการณ์ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ เราคิดว่าน่าจะมีการเปิดโอกาสให้มีการขยายฐานผูส้มคัรให้กวา้งข้ึน นัน่คืออาจใช้

กระบวนการลงทะเบียนแบบออนไลน์ ซ่ึงผูมี้สนใจไม่เพียงแต่ใชเ้ป็นช่องทางในการลงทะเบียนเพื่อขอเขา้ร่วมในระบบ 

FiT เท่านั้ น แต่ยงัสามารถรับข้อมูลเก่ียวกับโครงการอื่นๆ ที่ได้มีการลงทะเบียนไปแล้วอีกด้วย วิธีการน้ีจะ

สร้างให้เกิดความโปร่งใสทั้ งในแง่ของจ านวนโครงการที่เข ้าลงทะ เบียน และล าด ับที่ของโครงการ ท่ี

ลงทะเบียนด้วย  

ตลอดการสัมมนาเร่ือง “การขจดัอุปสรรคของระบบ PV Rooftop” เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2556 ท่ีกรุงเทพฯ ทาง กกพ. 

และ กฟภ. ถือวา่เปิดกวา้งกบัการท่ีจะน าวธีิการน้ีมาใช ้แต่อยา่งไรก็ตามทั้ง กกพ. และ กฟภ. ก็ไดชู้ประเด็นท่ีวา่อาจจะมี

ความยุง่ยากทางเทคนิคในแง่ของอินเตอร์เน็ต และความสามารถของเซอร์เวอร์ในการรองรับกระบวนการดงักล่าว ซ่ึง

หน่วยงานทั้งสองได้กล่าวถึงมาตรฐานทางเทคนิคในปัจจุบนัของตนว่าน่าจะยงัไม่พร้อมท่ีจะรองรับกระบวนการ

ลงทะเบียนแบบออนไลน์ในระยะสั้ นน้ี นอกจากน้ี ทั้ งสองหน่วยงานก็ยงัพูดถึงประเด็นความกังวลเก่ียวกับความ

ปลอดภยัของขอ้มูลในการด าเนินการแบบออนไลน์ผา่นพอร์ทลั เน่ืองจากการจะเปิดให้ลงทะเบียนผา่นระบบออนไลน์

ไดน้ั้น ตอ้งสามารถมัน่ใจวา่ระบบการรับส่งขอ้มูลมีความปลอดภยัสูงสุดเพื่อป้องกนัไม่ให้มีการน าขอ้มูลไปใชใ้นทางท่ี

ผดิหรือเกิดการทุจริตข้ึน 

เราอาจจะดูตวัอยา่งของการน าวิธีน้ีไปปฏิบติัแลว้ไดผ้ลดีไดจ้ากกระบวนการ “Sistema de Regist ro Micro- produção” 

(SRM) ของโปรตุเกส ซ่ึงเป็นระบบการลงทะเบียนแบบออนไลน์ส าหรับการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก 

โดยผูพ้ฒันาโครงการสามารถที่จะลงทะเบียนและขออนุญาตด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ด้วยวิธีออนไลน์

ผ่านพอร์ทัล  “Portal Renováveis na Hora” (www.renovaveisnahora.pt)  ซ่ึงในกรณีน้ีมีหน่วยงานก ากบัดูแลเพียง

หน่วยงานเดียวเท่านั้นท่ีดูแลกระบวนการทั้งหมด จึงท าใหส้ามารถใหบ้ริการแบบ one-stop-shop ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

 

 

ปัญหาในขั้นตอน “การประเมินใบสมัครโดยหน่วยงานผู้จ่ายไฟ” 

ในขั้นตอนของ “การประเมินใบสมคัรโดยหน่วยงานผูจ่้ายไฟ” นั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้ะบุถึงปัญหาหลายๆ ประการใน

ขั้นตอนน้ี ซ่ึงในด้านหน่ึงเป็นเร่ืองของเกณฑ์การคดัเลือกตามกฎหมาย และอีกด้านหน่ึงเป็นเร่ืองของความสับสน

เก่ียวกบักระบวนการประเมินและคดัเลือกผูส้มคัรท่ีมีการน ามาใชจ้ริง 

 

http://www.renovaveisnahora.pt/


กระบวนการคัดเลอืกและประเมินผู้สมัคร 

ตลอดการวิเคราะห์กระบวนการคดัเลือกและประเมินผูส้มคัร ซ่ึงใชใ้นการจดัสรรสัดส่วนของไฟฟ้าท่ีจะซ้ือ ปรากฏว่า

ในทางปฏิบติัมีความแตกต่างกบัขั้นตอนท่ีก าหนดเอาไวต้ามกฎหมาย กล่าวคือในขณะท่ีกฎหมายระบุว่าหลักการ

พิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัจะเป็นส่วนส าคญัในการไดรั้บคดัเลือก แต่ปรากฏวา่ในการปฏิบติัจริงไม่ไดเ้ป็นเช่นนั้น ผูมี้

ส่วนไดเ้สียหลายรายบอกวา่การพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัไม่ไดถู้กน ามาใชใ้นการคดัเลือกจริงๆ แต่ถูกใชเ้ป็นเพียงแค่

เกณฑ์ขั้นตน้ส าหรับการจบัฉลาก เราจะลงในรายละเอียดเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่งกระบวนการท่ีมีการก าหนดไว้

ตามกฎหมายกบัส่ิงท่ีมีการปฏิบติัจริงในหวัขอ้ยอ่ยถดัไปเร่ือง “เกณฑก์ารคดัเลือกตามกฎหมาย” 

 

ส าหรับขั้นตอนน้ี ความแตกต่างในการปฏิบติัตามหลกัการการพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัของผูส้มคัรมีผลอยา่งมากต่อ

ผลการคดัเลือก เพราะมีโครงการจ านวนจ ากดัเท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิไดเ้ขา้จบัฉลาก ซ่ึงโครงการท่ีไดเ้ขา้จบัฉลากถูกเลือกโดย

หลกัการการพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงั ซ่ึงในประเด็นน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียบอกวา่ หน่วยงานผูจ่้ายไฟทั้งสองแห่งไดมี้การ

ก าหนดจ านวนโครงการท่ีจะเขา้จบัฉลากเอาไวล่้วงหนา้ โดยอธิบายต่อไปวา่หน่วยงานทั้งสองบอกวา่มีเพียงโครงการท่ี

ไดล้งทะเบียนก่อนเวลา 8:30 น. ของวนัท่ี 22 กนัยายน 2556 เท่านั้นท่ีจะมีสิทธ์ิไดเ้ขา้จบัฉลาก ส่วนโครงการอ่ืนท่ี

ลงทะเบียนหลงัก าหนดเวลาดงักล่าวจะไม่ไดรั้บการพิจารณา ยิ่งไปกวา่นั้น ยงัมีการายงานวา่ กฟน. กบั กฟภ. ใชว้ิธีการ

จบัฉลากท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย โดยในขณะท่ี กฟน. ใชว้ิธีสุ่มตวัเลขโดยคอมพิวเตอร์ แต่ กฟภ. ใชว้ิธีจบัตวัเลขจากกล่อง

สลากท่ีท าข้ึนมา 

 

ถา้หากส่ิงท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียรายงานเก่ียวกบักระบวนการลงทะเบียนและคดัเลือกดงักล่าวมาขา้งตน้เป็นความจริง ก็ตอ้ง

ถือว่าเป็นการกระท าท่ีขดักบักระบวนการท่ีกฎหมายก าหนดเอาไวต้ามกระเบียบ กกพ. พ.ศ. 2556 และประกาศท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สียระบุว่าในประเด็นน้ีหน่วยงานก ากบัดูแลเขา้ใจว่าการด าเนินการตามกระบวนการท่ีกฎหมาย

ก าหนดในส่วนท่ีเก่ียวกบัเกณฑก์ารพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงันั้นอาจจะเป็นเกณฑ์ท่ีใชไ้ม่ไดก้บักฎหมายของประเทศ

ไทย นอกจากน้ี หลกัการการพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัยงัเป็นวธีิการท่ีสุ่มเส่ียงต่อการเกิดการคอรัปชัน่มากข้ึนดว้ย 

ดงันั้นจากการพิจารณาประเด็นดงักล่าวขา้งตน้ หน่วยงานก ากบัดูแลจึงตดัสินใจเลือกวิธีปฏิบติัต่างจากท่ีก าหนดไว ้โดย

ยงัคงใชห้ลกัการพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัอยู ่แต่ใชเ้ป็นเพียงแค่เป็นเกณฑ์ขั้นตน้ส าหรับผา่นเขา้ไปสู่กระบวนการจบั

ฉลากในขั้นตอนต่อไปเท่านั้น 

ถึงแมก้ารเปล่ียนวิธีปฏิบติัน้ีจะอยูบ่นสมมติฐานท่ีมีเหตุผล แต่ก็ควรบนัทึกไวด้ว้ยวา่การเปล่ียนแปลงกระบวนการและ

เกณฑ์การคดัเลือกน้ีไม่ไดมี้การส่ือสารออกไปให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีโอกาสรับรู้อยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึง ซ่ึงพวกเขายงัได้

รายงานถึงความไม่คงเส้นคงวาของการด าเนินการในขั้นของการปฏิบติัจริงดว้ย 

 



ยิง่ไปกวา่นั้น ตามก าหนดการท่ีเป็นทางการระบุวา่ระยะเวลาท่ีเปิดรับสมคัรคือระหวา่งวนัท่ี 22 กนัยายน ถึง 11 ตุลาคม 

2556 แต่ในความเป็นจริง มีเพียงโครงการที่ลงทะเบียนในวนัที่ 22 กนัยายน 2556 ก่อนเวลา 8:30 น. เท่านั้นท่ีมีสิทธ์ิ 

ดงันั้นก าหนดระยะเวลาเปิดรับสมคัรท่ีระบุเอาไวย้าวนานถึงเกือบสามอาทิตย ์(22 กนัยายน ถึง 11 ตุลาคม 2556) จึงไม่

มีประโยชน์ และสร้างความสับสน เน่ืองจากท าใหผู้ท่ี้ตอ้งการสมคัรคิดวา่มีเวลาสมคัรอีกนานและมีเวลาเตรียมตวัไดน้านข้ึนแต่ใน

ความจริงแลว้ไม่มี 

 

นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียยงัไดร้ะบุถึงปัญหาอีกสองประการท่ีเก่ียวกบักระบวนการคดัเลือก ประการแรกคือไม่มีการ

แจง้ปฏิเสธการเขา้ร่วมระบบ FiT แก่โครงการท่ีไม่ไดรั้บเลือกและอีกประการคือการขาดกระบวนการจดัหาโครงการ

ส ารองท่ีไม่ผา่นการพิจารณาในรอบแรกแต่มีคุณสมบติัครบถว้นเพื่อมาทดแทนในกรณีท่ีโครงการใดท่ีไดรั้บเลือกแต่ไม่

สามารถด าเนินโครงการไดต้ามขอ้ก าหนด 

 

ส าหรับเร่ืองแรกนั้น ผูมี้ส่วนได้เสียบอกว่ามีเพียงโครงการท่ีผ่านการพิจารณาให้ท าสัญญาซ้ือขายไฟเท่านั้นท่ีได้รับ

จดหมายแจง้อยา่งเป็นทางการ ส่วนโครงการท่ีไม่ผา่นการพิจารณานั้นจะไม่ไดรั้บการแจง้วา่ไม่ผา่นการพิจารณา และไม่

มีการให้เหตุผลวา่เหตุใดจึงไม่ผา่น ซ่ึงหากจะพิจารณาวา่เน่ืองจากการคดัเลือกใชว้ิธีจบัฉลากดงันั้นจึงเป็นท่ีเขา้ใจไดว้า่

ท าไมจึงไม่จ  าเป็นตอ้งให้เหตุผลกบัโครงการท่ีไม่ได้รับเลือก ซ่ึงนั่นเป็นเพราะการคดัเลือกไม่ได้อิงอยู่กบัการพิจารณา

คุณสมบติัอยา่งยติุธรรมแต่ข้ึนอยูก่บัโชคลว้น  ๆ

 

ส่วนเร่ืองท่ีสองนั้นเป็นเร่ืองท่ีส าคญัยิง่กวา่ เพราะเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของการบริหารจดัการให้มีก าลงัการผลิตตามแผนท่ี

ไดว้างเอาไว ้ซ่ึงตามกระบวนการจดัซ้ือไฟฟ้าภายใตร้ะบบ FiT ส าหรับการติดตั้ง PV rooftop ในปัจจุบนัไม่ไดมี้ขั้นตอน

ส ารองไวส้ าหรับกรณีท่ีโครงการท่ีผา่นการพิจารณาไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีระบุเอาไวไ้ด ้

ถึงตอนน้ีก็ยงัไม่แน่ชดัวา่ทางการจะด าเนินการอยา่งไรเพื่อ “ทดแทน” ก าลงัการผลิตท่ีหยอ่นไปจากแผนในภาพรวมท่ีวาง

เอาไว ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก าลงัการผลิตในส่วนของโครงการประเภทอาคารธุรกิจท่ีขาดหายไป 

 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

จากประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงไปแลว้ขา้งตน้ เรามีขอ้แนะน าหลายๆ ขอ้ดงัต่อไปน้ี: 

ประการแรก เราแนะน าให้ใช้วิธีการสมคัรและกระบวนการคดัเลือกท่ีชดัเจนและโปร่งใสซ่ึงเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดเอาไว ้หน่วยงานก ากบัดูแลท่ีท าหน้าท่ีด าเนินการควรจะปฏิบติัตามกระบวนการท่ีก าหนดเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

หากจ าเป็นตอ้งมีการแกไ้ขขั้นตอนการด าเนินการ (ก่อนมีการประกาศรับสมคัร หรือแมแ้ต่ในช่วงท่ีมีการยื่นใบสมคัร) ก็

ควรจะมีการประกาศอยา่งเป็นทางการใหท้ราบทัว่กนั โดยระบุให้ชดัวา่มีการเปล่ียนแปลงในขั้นตอนไหน และจะส่งผล



อยา่งไรบา้ง ซ่ึงในกรณีเช่นนั้น เราคิดวา่อาจจะสมเหตุสมผลท่ีจะหยดุการรับสมคัรเอาไวก่้อน และเปิดใหม่อีกคร้ังหลงัจาก

ท่ีใหเ้วลาผูมี้ส่วนไดเ้สียไดป้รับตวัรับกบัขั้นตอนท่ีเปล่ียนแปลงไปเสียก่อน 

 

ในการเปิดรับสมคัรโครงการ solar PV rooftop ในปัจจุบนั เหตุผลในการแก้ไขขั้นตอนการปฏิบติัถือว่ามีเหตุผลและ

สามารถเขา้ใจได้ โดยเราคิดว่ากระบวนการจบัฉลากถือว่าเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมในการคดัเลือกโครงการ แต่

ถึงกระนั้น กระบวนการท่ีผ่านการแก้ไขน้ีก็ไม่ตรงกบักระบวนการในการลงทะเบียนและคดัเลือกท่ีก าหนดไวต้าม

กฎหมาย ดงันั้นจึงไม่ควรน ามาใชใ้นการคดัเลือก เน่ืองจากปรากฏวา่ผูมี้ส่วนไดเ้สียมีระดบัความรับรู้ขอ้มูลเก่ียวกบั

ขั้นตอนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปไม่เท่ากนั จึงท าให้เกิดเง่ือนไขข้ึนมา และอาจท าให้เกิดความสงสัยข้ึนมาไดว้่าผูส้มคัร

ทุกรายมีโอกาสไดรั้บคดัเลือกเท่าเทียมกนัหรือไม่ 

 

ส าหรับประเด็นเร่ืองระยะเวลารับสมคัรท่ีก าหนดเอาไวย้าวนานถึงเกือบสามสัปดาห์ แต่ในความเป็นจริงแลว้มีเพียง

โครงการท่ีลงทะเบียนในวนัแรกก่อนเวลา 8:30 น. เท่านั้นท่ีมีโอกาสได้จบัฉลาก เราจึงแนะน าว่าการส่ือสารควรจะมี

ความโปร่งใสมากข้ึน  และเราคิดว่าทุกโครงการท่ีได้ลงทะเบียนภายในช่วงเวลาสามสัปดาห์ที่ก  าหนดไวค้วรจะมี

สิทธ์ิได้จบัฉลากเท่าๆ กนั ไม่ว่าจะลงทะเบียนในวนัแรกหรือวนัไหนๆ ภายในเวลาท่ีก าหนด หรือมิฉะนั้นก็ควรจะ

ก าหนดระยะเวลาการรับสมคัรท่ีสั้ นลง แต่ทั้งสองกรณีนั้น จ  าเป็นตอ้งมีการส่ือสารท่ีชัดเจนเพื่อให้ผูส้นใจสามารถ

ปรับตวัตามขอ้ก าหนดได้ 

 

ส าหรับประเด็นเร่ืองไม่มีการแจง้ปฏิเสธการเขา้ร่วมระบบ FiT แก่โครงการท่ีไม่ไดรั้บเลือกและไม่แจง้เหตุผลท่ีไม่ไดรั้บ

การคดัเลือกนั้น ควรจะใชก้ระบวนการท่ีชดัเจนและโปร่งใส โดยผูส้มคัรทุกรายควรจะไดรั้บแจง้ผลว่าไดรั้บคดัเลือก

หรือวา่ไม่ผา่นการพิจารณา 

ส่วนเหตุผลท่ีโครงการไม่ผา่นการพิจารณาก็ควรมีการแจง้ให้ผูส้มคัรทราบ แต่ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัวิธีในการคดัเลือกดว้ย ถา้

หากหน่วยงานก ากบัดูแลของไทยเลือกท่ีจะใช้วิธีจบัฉลากต่อไปอีกในอนาคต ก็ไม่มีความจ าเป็นแต่อย่างใดท่ีจะตอ้ง

ช้ีแจงเหตุผล แต่หากมีการจดัท ารายช่ือโครงการส ารองตามท่ีจะไดอ้ธิบายต่อไป ก็ควรจะมีการช้ีแจงให้ผูส้มคัรทราบ

เก่ียวกบัรายช่ือโครงการส ารองและสถานะของแต่ละโครงการในรายการส ารองนั้น 

 

ส่วนประเด็นเร่ืองการขาดความชดัเจนในกรณีท่ีจะหาโครงการใดมาแทนโครงการท่ีไดรั้บเลือกแต่ไม่สามารถด าเนิน

โครงการได้ตามขอ้ก าหนด ทางการควรท่ีจะน าวิธีการจดัท ารายช่ือโครงการส ารองมาใช้ โดยในรอบแรกให้เลือก

โครงการใหค้รบตามก าลงัการผลิตเป้าหมายก่อน หลงัจากนั้นจึงเลือกโครงการท่ีมีคุณสมบติัครบแต่ไม่ไดรั้บเลือกมาอยู่

ในรายช่ือโครงการส ารอง (อาจใชก้ารพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงัประกอบดว้ยก็ได)้ เพื่อมาแทนโครงการท่ีผ่านการ

คดัเลือกในรอบแรกแต่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามก าหนด กระบวนการดงักล่าวน้ีจะช่วยให้มัน่ใจไดว้า่จะมีก าลงัการ



ผลิตบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ทั้งน้ีใบสมคัรท่ีไม่สมบูรณ์จะไม่ถูกพิจารณาอยูใ่นรายช่ือโครงการส ารอง ในขณะท่ีถา้

โครงการท่ีผ่านการพิจารณาในรอบแรกสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตามเป้าท่ีก าหนด รายช่ือโครงการส ารองก็จะหมด

ความหมายไป และไม่มีผลกบัการพิจารณาใบสมคัรรอบใหม่ในอนาคตแต่อยา่งใด ซ่ึงเท่ากบัวา่การเปิดรับสมคัรรอบ

ใหม่จะไม่มีอะไรตกคา้งคามาจากรอบก่อนหนา้ 

 

นอกเหนือจากรายช่ือโครงการส ารองแล้ว ยงัน่าจะมีการใช้วิธีการก าหนดหมุดหมายความคืบหน้าของโครงการเป็น

ระยะๆ โดยมีก าหนดเวลาท่ีแน่นอน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่โครงการมีความคืบหนา้ตามล าดบัและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหา

ก าลงัการผลิตในภาพรวมไม่ไดต้ามเป้า โดยโครงการท่ีไม่มีความคืบหนา้ตามก าหนดเวลาท่ีตั้งเอาไวอ้าจจะไดรั้บโอกาส

แกต้วัโดยการไดรั้บเวลาเพิ่มอีกเล็กนอ้ย  แต่ถา้ยงัไม่สามารถด าเนินการไดต้ามก าหนดเวลาท่ียืดออกมาให้แลว้ก็ตอ้งถูก

ปลดออกไป 

 

หลายประเทศในยโุรปใชว้ธีิการก าหนดหมุดหมายความคืบหนา้ของโครงการเป็นระยะๆ และไดรั้บผลส าเร็จเป็นอยา่งดี 

โดยฝร่ังเศสเป็นประเทศแรกในยุโรปท่ีน าวิธีการน้ีมาใช้ บทเรียนท่ีไดจ้ากประเทศเหล่าน้ีก็คือควรมีการก าหนดหมุด

หมายและระยะเวลาในการด าเนินการ อย่างระมดัระวงั ซ่ึงระยะเวลาท่ีก าหนดไวส้ าหรับจุดหมายแต่ละจุดจะตอ้งนาน

พอท่ีจะด าเนินการไดจ้ริงอย่างมีคุณภาพ แต่ก็ตอ้งไม่นานจนท าให้ก าหนดการในภาพรวมตอ้งล่าช้าออกไป ทั้งน้ีเม่ือมี

โครงการใดท่ีถูกปลดออกไปเพราะไม่สามารถปฏิบติัตามหมุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละช่วงตามระยะเวลาท่ีก าหนดได ้

ก็จะเปิดใหโ้ครงการท่ีอยูใ่นรายช่ือส ารองมาด าเนินการแทนโดยมีการก าหนดกรอบเวลาใหม่ 

 

เกณฑ์การคัดเลอืกตามกฎหมาย 

ตามระเบียบ กกพ. พ.ศ. 2556 ท่ีระบุไวใ้นขอ้ 11 และ 13 วา่การคดัเลือกและประเมินผูส้มคัรจะข้ึนอยูก่บัเกณฑ์หลายขอ้

ตามท่ีกฎหมาย ซ่ึงหน่ึงในเกณฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือการพิจารณาตามล าดบัก่อนหลงั นอกจากน้ียงัอาจพิจารณาใช้เกณฑ์

การคดัเลือกอ่ืนๆ ประกอบดว้ยก็ได ้เช่น เกณฑ์ในเร่ืองของความเป็นไปไดใ้นการต่อเช่ือมกบัโครงข่ายระบบสายส่ง

ไฟฟ้า ซ่ึงตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ว่าเกณฑ์ท่ีระบุไวต้ามกฎหมายไม่ไดถู้กน ามาปฏิบติั แต่กลบัใช้วิธีจบัฉลากเพื่อ

เลือกโครงการท่ีจะเขา้มาร่วมในโครงการ FiT 

 

จากการท่ี eclareon ไดว้ิเคราะห์กระบวนการน้ี ก็พบปัญหาในประเด็นท่ีเก่ียวกบัเกณฑ์การคดัเลือกตามกฎหมายดว้ย 

กล่าวคือหากการด าเนินการเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายทุกประการก็อาจจะเป็นปัจจยัท่ีกีดขวางการพฒันาระบบ 

PV rooftop ในประเทศไทยไดเ้ช่นกนั 

 



การใช้เกณฑ์เสริมอย่างเช่น “เกณฑ์ในเร่ืองของความเป็นไปไดใ้นการต่อเช่ือมกบัโครงข่ายระบบสายส่งไฟฟ้า” นั้น 

จุดส าคญัท่ีควรพิจารณาดว้ยก็คือผูพ้ฒันาโครงการจะตอ้งไม่มีอิทธิพลในการก าหนดความสามารถในการเช่ือมต่อก าลงั

การผลิตกับระบบสายส่งไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงจะท าให้ทุกรายต้องเผชิญกับเกณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือส่ิงท่ีตนเองจะ

ด าเนินการใดๆ ได ้อนัอาจจะเป็นสาเหตุใหถู้กปฏิเสธการเขา้ร่วมโครงการ FiT 

 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

 

ตามปกติแล้ว ควรจะมีการก าหนดวิธีการคดัเลือกท่ีชัดเจน โดยควรจะมีการระบุไวใ้นกฎหมาย และมีผลผูกพนักบั

หน่วยงานก ากบัดูแลทุกแห่งท่ีเก่ียวขอ้ง ในขณะท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกรายก็ควรท่ีจะมีโอกาสไดรั้บทราบถึงขอ้ก าหนดต่างๆ 

ตามกระบวนการคดัเลือกอยา่งเท่าเทียมกนั 

ในส่วนของการน าเกณฑ์เสริมอย่างเช่น “เกณฑ์ในเร่ืองของความเป็นไปไดใ้นการต่อเช่ือมกบัโครงข่ายระบบสายส่ง

ไฟฟ้า” นั้น ควรจะน ามาใชเ้ฉพาะเกณฑ์ท่ีอยูใ่นขอบเขตและวิสัยท่ีผูส้มคัรจะสามารถด าเนินการและปฏิบติัตามไดจ้ริง 

ทั้งน้ีควรมีการพิจารณาถึงประเด็นท่ีเก่ียวกบัความไม่พอเพียงของ (การเช่ือมต่อกบั) ระบบสายส่งไฟฟ้าในปัจจุบนัร่วม

ดว้ย ยกตวัอยา่งเช่น อาจจะพิจารณาลดก าลงัการผลิตส าหรับบางภาคลงตั้งแต่ตอนแรก ซ่ึงในแง่น้ี จากการเปิดรับสมคัร

รอบปัจจุบนัมีการจดัสรรก าลงัผลิตทั้งหมด 200 MW ไปยงัพื้นท่ีภาคต่างๆ ของประเทศท่ีมีระบบสายส่งไฟฟ้าไปถึง 

อาจจะพิจารณาลดก าลงัการผลิตท่ีจดัสรรให้กบับางภาคท่ีระบบสายส่งไม่สามารถรองรับก าลงัการผลิตเพิ่มไดม้ากนกั

ลงจาก 5 MW เหลือแค่ 2 หรือ 3 MW และเพิ่มก าลงัการผลิตท่ีจดัสรรให้กบัภาคอ่ืนๆ ท่ีระบบสายส่งไฟฟ้ายงัสามารถ

รองรับก าลงัการผลิตเพิ่มข้ึนไดแ้ทน 

 

ปัญหาในขั้นของ “การบริหารจัดการและการขอใบอนุญาตตามข้อก าหนด” 

มีการระบุถึงปัญหาหลายประการในขั้นตอนของ “การบริหารจดัการและการขอใบอนุญาตตามขอ้ก าหนด” โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน นอกจากน้ีขอ้ก าหนดให้ตอ้งขอใบอนุญาตดดัแปลงอาคารก็

เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีอาจท าให้กระบวนการในการด าเนินโครงการ PV roof top ตอ้งล่าชา้ออกไป ในขณะท่ีแนวทางการ

ปฏิบติัในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกบัการออกใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟก็เป็นอุปสรรคอีกประการหน่ึงของผูพ้ฒันาโครงการ 

 

ใบอนุญาตการประกอบกจิการโรงงาน (Factory Operation License) 

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานถือเป็นหน่ึงในประเด็นส าคญัท่ีเป็นปัญหากบัการพฒันา PV ในประเทศไทย 

ซ่ึงทางการก็ตระหนกัดีถึงปัญหาน้ีและก็ไดมี้ความพยายามในการท่ีจะจดัการกบัอุปสรรคในเร่ืองน้ี  หัวใจส าคญัของ

ปัญหาน้ีก็คือการให้ค  าจ  ากดัความของโรงไฟฟ้า ภายใต ้พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 ซ่ึงระบุไวว้า่หมายถึง สถานท่ีท่ีมีการ

การติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับผลิตไฟฟ้าซ่ึงมีก าลงัการผลิตมากกวา่ 5 แรงม้า  (~3.73 kWp) ข้ึนไป และเขา้ข่ายจะตอ้งขอ



ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากกรงโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ซ่ึงในการค านวณแรงมา้ส าหรับการการ

ติดตั้งระบบ PV นั้น ใหห้มายรวมถึงทั้งก าลงัการผลิตติดตั้ง และของอุปกรณ์แปลงท่ีใชด้ว้ย โดยในส่วนของ rooftop PV

นั้นการน าหลกัคิดและค าจ ากดัความดงักล่าวมาใชท้  าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหา นัน่คือแมแ้ต่การติดตั้ง PV rooftop ขนาด

เล็กมาก  ๆกบัอาคารบา้นเรือนก็เขา้ข่ายตอ้งถูกจดัเป็นโรงไฟฟ้าดว้ย 

 

ยิ่งไปกว่านั้น ผูมี้ส่วนได้เสียยงัได้บอกอีกว่ามีจุดท าก่อให้เกิดความสับสนว่าตอนไหนท่ีผูส้มคัรจะตอ้งมีใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานในมือกนัแน่ เพราะมีการระบุช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั โดยบางรายไดรั้บขอ้มูลวา่ตอ้งมีใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงานพร้อมอยูใ่นมือแลว้ตั้งแต่ตอนยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนขอเขา้ร่วมโครงการ FiT ในขณะท่ีบาง

รายไดรั้บแจง้วา่ตอ้งมีใบอนุญาตในมือเม่ือจะเร่ิมงานก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบ PV นอกจากน้ีผูมี้ส่วนไดเ้สียก็ยงับอกอีก

วา่ขอ้มูลท่ีไดรั้บ รวมถึงการปฏิบติัของหน่วยงานก ากบัดูแลในส่วนท่ีเก่ียวกบัใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนั้นก็ยงั

ไม่คงท่ีอีกดว้ย 

 

นอกจากความล่าช้าท่ีเกิดจากปัญหาข้างตน้แล้ว ผูมี้ส่วนได้เสียยงับอกอีกว่าหน่วยงานก ากับดูแลได้ขอให้ผูพ้ฒันา

โครงการเร่ิมท าการก่อสร้างเพื่อติดตั้งระบบไปเลยแมว้า่จะยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพื่อท่ีโครงการ

จะไม่ไดล่้าชา้ออกไปกวา่ท่ีเป็นอยู ่ซ่ึงในแง่น้ีก็ควรพูดซ ้ าอีกคร้ังวา่มีสาเหตุมาจากการท่ีก าหนดระยะเวลาในการด าเนิน

โครงการเอาไวส้ั้ นเกินไป ซ่ึงท าให้ผูมี้ส่วนได้เสียเกิดความสงสัยว่าภายในระยะเวลาท่ีสั้ นขนาดนั้นจะสามารถขอ

ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานมาไดจ้ริงๆ หรือไม่ ซ่ึงสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหเ้กิดความสุ่มเส่ียงท่ีจะท าให้ผูพ้ฒันา

โครงการตอ้งจ่าย “ค่าเร่ง” กระบวนการออกใบอนุญาตให้กบัหน่วยงานก ากบัดูแลเพื่อให้สามารถไดใ้บอนุญาตภายใน

ระยะเวลาไม่นาน และทนัตามก าหนดเวลาท่ีถูกขีดเส้นเอาไว ้

 

ปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองของใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานในอีกมิติหน่ึงท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียไดร้ะบุออกมาเพิ่มเติมก็คือ 

ประเด็นเร่ืองขอ้ก าหนดในการตั้ง “โรงไฟฟ้า” ในเขตชุมชนเมือง (ซ่ึงมีทั้งพื้นที่อยูอ่าศยั และพื้นที่เชิงพาณิชย)์ โดยใน

แง่น้ี เม่ืออาคารท่ีติดตั้งระบบ PV ถูกนิยามวา่เป็นโรงไฟฟ้าก็ไม่สามารถตั้งอยูใ่นเขตเมืองได ้ยิ่งไปกวา่นั้น โรงไฟฟ้าก็

ไม่ไดรั้บอนุญาตใหก่้อสร้างบนอาคารและยงัมีขอ้ก าหนดให้มีการกนั “พื้นท่ีปลอดภยั” ในรัศมี 200 เมตรรอบโรงไฟฟ้า

ดว้ย ซ่ึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ีถือเป็นปัญหาใหญ่ของการติดตั้ง rooftop solar PV ในประเทศไทย เพราะแม้แต่การ

ติดตั้ งระบบขนาดเล็กบ ้างบนหล ังคาบ ้านพ ักอาศ ัยก็เข ้าข่ายถูกจ ัดเ ป็น “โรงไฟฟ้า”  ด ังได้กล่าวมาแล ้ว

ข้างต้น  

 

 

 



ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

 

ตามปกติแลว้ ควรท่ีจะมีการระบุถึงขอ้ก าหนด  ขั้นตอน และกรอบเวลาในการขอและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงาน โดยขอ้มูลเหล่าน้ีควรจะเปิดเผยต่อสาธารณชนอยา่งเท่าเทียมและทัว่ถึงดว้ย นอกจากน้ี หน่วยงานก ากบัดูแลก็

ควรท่ีจะดูแลให้มีการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ขอ้ก าหนด และกรอบเวลาอยา่งโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกนั

ส าหรับทุกคน 

ส าหรับประเด็นเร่ืองค าจ ากดัความของ “โรงไฟฟ้า” ตาม พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 นั้น ความพยายามของ กกพ. ในการท่ี

จะผอ่นผนัให้ผูพ้ฒันาโครงการ solar rooftop ท่ีมีก าลงัการผลิตเกินกวา่ท่ีก าหนดไม่ตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานควรท่ีจะได้รับการสนับสนุน  ทั้งน้ีการกระจายแหล่งผลิตพลงังานไฟฟ้าโดยผ่านการพฒันาพลงังาน

หมุนเวียนในปัจจุบนัได้เปลี่ยนรูปแบบของโรงไฟฟ้าตามค าจ ากดัความในอดีตไปแล้วอย่างมากมาย ด้วยความ

ตระหนักถึงศกัยภาพในการพฒันา  solar rooftop ในประเทศไทย จึงควรมีการทบทวนนิยามของโรงไฟฟ้าเสียใหม่ 

เพื่อใหส้ะทอ้นถึงความเป็นจริงของตลาดพลงังานในปัจจุบนั อยา่งนอ้ยท่ีสุด อาคารท่ีติดตั้ง solar rooftop ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางก็ไม่ควรท่ีจะนบัเป็นโรงไฟฟ้า และไม่ควรตอ้งขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แต่ถา้เป็นอาคารท่ีมีการ

ติดตั้ง PV ขนาดใหญ่และมีก าลงัการผลิตไฟฟ้าหลาย MW ก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

อยา่งไรก็ดี ต่อให้มีการยกเวน้ขอ้ก าหนดเร่ืองใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจริง แต่ขอ้จ ากดัอ่ืนๆ ท่ีเป็นอุปสรรคก็

ยงัคงมีอยู่ อยา่งเช่นขอ้ก าหนดวา่ โรงไฟฟ้าตอ้งมีการกนั “พื้นท่ีปลอดภยั” รอบโรงไฟฟ้าและตอ้งไม่มีส่วนใดต่อเช่ือม

กบัหลงัคาอาคาร ซ่ึงทางการควรจะมีการทบทวนขอ้จ ากดัเหล่าน้ีเพื่อจดัให้กระบวนการในการพฒันา PV ราบร่ืนมาก

ข้ึนทั้งกระบวนการ 

ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายท่ีผา่นความเห็นชอบของรัฐสภา การจะแกไ้ข พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535 จึงตอ้งท าโดยรัฐสภาซ่ึง

ประกอบดว้ยทั้งสภาผูแ้ทนราษฎรและวุฒิสภา แต่เน่ืองจากขณะน้ีมีสภาผูแ้ทนราษฎรถูกยุบไปแลว้ การแกไ้ข พรบ. 

ฉบบัน้ีอาจเกิดข้ึนไดห้ลงัการเลือกตั้ง ส.ส. และตั้งรัฐบาลแลว้เท่านั้น 

ถา้หากว่ารัฐบาลใหม่ตอ้งการท่ีจะรักษาขั้นตอนการด าเนินการและนิยามของโรงไฟฟ้าเอาไวเ้หมือนเดิม  การก าหนด

กรอบเวลาในการเปิดรับสมคัรโครงการ solar PV ก็ควรจะมีระยะเวลาท่ียาวนานพอท่ีผูส้นใจจะสามารถปฏิบติัตาม

กระบวนการท่ีก าหนดเอาไวไ้ด้ ถ้าหากว่าก าหนดเวลาในการพฒันาโครงการสั้ นมาก รัฐบาลก็ควรท่ีจะพิจารณาการ

ด าเนินการแบบ fast track กบัโครงการท่ีไดรั้บเลือก เพื่อให้มัน่ใจวา่ผูพ้ฒันาโครงการสามารถด าเนินการไดต้ามกรอบ

เวลาท่ีก าหนดเอาไว ้รวมถึงได้รับการอนุมติัและได้ใบอนุญาตตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นส าหรับการ

วางแผน และการก่อสร้างงานติดตั้งระบบโดยไม่ตอ้งจ่าย “ค่าเร่ง” 

 

 

 



ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (Building Permit) 

นอกจากน้ี ยงัมีปัญหาท่ีเก่ียวกบักระบวนการบริหารจดัการซ่ึงได้แก่ปัญหาในดา้นของการออกใบอนุญาตดดัแปลง

อาคารเพื่อติดตั้งระบบ PV rooftop ซ่ึงภายใตพ้รบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การจะก่อสร้างและติดตั้งระบบ PV Rooftop 

จ าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคารจากหน่วยงานก ากบัดูแลในทอ้งถ่ินดว้ย 

ตามเกณฑ์ทัว่ไปนั้น เม่ือมีการปรับปรุงอาคารซ่ึงท าให้น ้ าหนกัโครงสร้างหลงัคา (กก./ม. ²) เพิ่มข้ึนเกินกวา่ 10% ตอ้งมี

การขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคาร ซ่ึงจากเกณฑ์ท่ีก าหนดไวเ้พียงแค่ 10% นั้น หมายความวา่ การติดตั้งระบบ solar PV บน

หลงัคาเกือบทั้งหมดเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคาร 

ทั้งน้ี มีการยกเวน้ขอ้ก าหนดเร่ืองใบอนุญาตน้ีให้กบัอาคารบางประเภทซ่ึงข้ึนอยู่กบัวสัดุมุงหลงัคาท่ีใช้ ซ่ึงในกรณีน้ี 

อาคารท่ีมีหลงัคากระเบ้ืองคอนกรีต เหล็ก แผน่ metal sheet หรือซีเมนตแ์ร่ใยหิน ไม่จ  าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุง

อาคาร 

แต่อาคารประเภทอ่ืนจ าเป็นตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคาร และตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนซ่ึงได้แก่ การส ารวจ

อาคารและการติดตั้งท่ีด าเนินการโดยวิศวกรโยธาท่ีมีความรู้ความสามารถ โดยในการส ารวจน้ีตอ้งมีการยื่นเอกสาร

รายละเอียดของโครงการ การค านวณ และผงัวิศวกรรม รวมถึงภาพถ่ายของโครงการดว้ย ซ่ึงกระบวนการเหล่าน้ีท าให้

ระยะเวลาโดยรวมท่ีใชใ้นการด าเนินโครงการยาวข้ึน 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

ตามปกติแล้ว การติดตั้งระบบ rooftop PV อย่างน้อยก็ระบบขนาดเล็กควรจะได้รับการยกเวน้ไม่ต ้องขอ

ใบอนุญาตปรับปรุงอาคารเพื่อปลดภาระในส่วนน้ีเพื่อสนับสนุนการพฒันาระบบ PV ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบัติ

ตามปกติของหลายๆ ประเทศในยุโรป ซ่ึงพิสูจน์แล ้วว่า เ ป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการ  

ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาถึงปริมาณอาคารในประเทศไทยแลว้ การท่ีจะยกเวน้ขอ้ก าหนดเร่ืองใบอนุญาตปรับปรุงอาคารเป็น

การทัว่ไปส าหรับอาคารและหลงัคาทุกประเภทดูจะไม่เหมาะสม เน่ืองจากอาคารแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก

ทั้งในแง่ของวธีิการก่อสร้าง วสัดุท่ีใช ้อายขุองอาคาร ซ่ึงตอ้งอาศยัการประเมินเป็นกรณี ๆ ไป 

ดงันั้นในประเด็นน้ี กกพ. จึงไดเ้สนอแนวทางท่ีจะขอยกเวน้เฉพาะกรณีท่ีมีการใชว้สัดุบางประเภทเท่านั้น เพื่อให้มัน่ใจ

ไดว้่าโครงสร้างสามารถรับน ้ าหนกัไดโ้ดยไม่กระทบกบัความมัน่คงของอาคาร  แต่ตามวิธีท่ี กกพ. เสนอนั้นก็มีการ

ก าหนดใหมี้การตรวจสอบอยา่งละเอียดในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบัความมัน่คงของโครงสร้างอาคารแห่งนั้น 

แต่ถึงแม้ในกรณีของอาคารท่ีต้องมีการขอใบอนุญาตต่อเติมอาคาร ก็ยงัมีประเด็นท่ีน่าพิจารณาว่าขั้นตอนการขอ

ใบอนุญาตสามารถท่ีจะท าให้กระชบัข้ึนกว่าเดิมไดห้รือไม่เพื่อให้สามารถมัน่ใจไดใ้นเร่ืองของความปลอดภยัและใน

ขณะเดียวกันก็ลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการลงไปพร้อมกันด้วย ทางออกท่ีเป็นไปได้ทางหน่ึงก็คือการ

ก าหนดใหเ้จา้ของอาคารจดัจา้งผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดรั้บการรับรองใหท้ ารายงานท่ีมีตวัเลขสถิติประกอบซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ 



โครงสร้างอาคารมีความมัน่คงแข็งแรงเพียงพอ แลว้ให้เจา้ของอาคารแนบรายงานฉบบัน้ีไปพร้อมกบัเอกสารประกอบ

ใบสมคัรเขา้ร่วมระบบ rooftop เพื่อยืนยนัวา่มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย ซ่ึงการท าเช่นน้ีจะช่วยกระบวนการ

ในการบริหารจดัการไปได ้

วิธีน้ีจะท าให้ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคารอีกต่อไป และจะเป็นการโอนความรับผิดชอบใน

การปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยัและความเส่ียงต่างๆ กลบัไปให้กบัเจา้ของอาคารแทน ในขณะท่ีการเขา้

ควบคุมของภาครัฐก็จะลดลงมาอยูใ่นระดบัท่ีต ่าท่ีสุด 

 

ในกรณีท่ีอาคารไม่สามารถรับน ้ าหนกัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าท่ีติดตั้งบนหลงัคาไดแ้ละเกิดพงัลงมาทั้งๆ ท่ีรายงานสถิติจาก

ผูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นการรับรองมาแลว้บอกวา่โครงสร้างอาคารเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด เจา้ของอาคารสามารถ

เอาผิดจากผูเ้ช่ียวชาญรายนั้นได ้  แต่ในกรณีท่ีรายงานสถิติดงักล่าวจดัท าโดยไม่ถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่ผา่นการ

ปรึกษากบัผูเ้ช่ียวชาญท่ีผา่นการรับรองแลว้ ตวัเจา้ของอาคารเองอาจมีความผิดตามกฎหมายอาญาไดท้ั้งน้ี การโอนความ

รับผดิชอบไปใหก้บัเจา้ของอาคารเป็นเร่ืองท่ีถือเป็นปกติสามญัในยุโรป และเน่ืองจากเจา้ของอาคารมีแรงจูงใจมากกวา่

ในการท่ีจะปกป้องตวัอาคารซ่ึงเป็นของตวัเองไม่ให้เกิดความเสียหาย ดงันั้นจึงพร้อมท่ีจะด าเนินการตามมาตรการใดๆ 

ก็ตามท่ีจะช่วยใหม้ัน่ใจวา่จะมีการการติดตั้งและด าเนินการระบบ rooftop PV อยา่งปลอดภยั 

 

ส าหรับเกณฑเ์ร่ืองน ้าหนกัโครงสร้างท่ี 10% นั้น ทางการควรจะพิจารณาทบทวนใหม่วา่ควรจะก าหนดไวท่ี้ก่ีเปอร์เซ็นต์

ถึงจะตอ้งขอใบอนุญาต เน่ืองจากเกณฑ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัต ่ามาก ดงันั้นการติดตั้งระบบ PV rooftop เกือบทุกโครงการ 

แมแ้ต่โครงการขนาดเล็กมากๆ ก็ยงัเขา้ข่ายท่ีตอ้งขอใบอนุญาตปรับปรุงอาคาร ดงันั้นจึงควรมีการปรับเกณฑ์ให้สูงข้ึน 

และอยา่งนอ้ยควรเปิดช่องให้โครงการ PV rooftop ขนาดเล็กส าหรับครัวเรือนสามารถติดตั้งไดโ้ดยไม่ตอ้งขอใบอนุญาต 

 

ใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟ (Inverter Certification) 

กฟภ. และกฟน. ก าหนดใหอุ้ปกรณ์แปลงไฟฟ้าท่ีใชก้บัระบบ PV rooftop ตอ้งผา่นการรับรองจากหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ี

ก่อน ซ่ึงหมายความวา่ กฟภ. จะรับผดิชอบพื้นท่ี 73 จงัหวดั และ กฟน. จะรับผิดชอบ 3 จงัหวดั ซ่ึงรวมถึงกรุงเทพฯ ดว้ย 

ทั้งน้ี กฟน. และ กฟภ. ต่างก็มีการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกบัการออกใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟท่ีแตกต่างกนั 

 

ในการออกใบรับรองนั้น ทั้งสองหน่วยงานมีขั้นตอนการทดสอบสองขั้นตอนดว้ยกนั นั่นคือ การทดสอบแบบ type 

testing ซ่ึงท าการประเมินจากการทดสอบอุปกรณ์ประมาณ 12 ช้ิน และการทดสอบแบบ routine testing ซ่ึงพิจารณาจาก

การทดสอบอุปกรณ์แค่ 3-4 ช้ิน 

ในขณะท่ีการทดสอบแบบ type testing จะท าการสุ่มทดสอบอุปกรณ์แปลงไฟ ของรุ่นใดรุ่นหน่ึง เพื่อรับรองอุปกรณ์

ส าหรับรุ่นนั้นทั้งรุ่น  ในขณะท่ีการทดสอบแบบ routine testing จะท าการทดสอบอุปกรณ์แปลงไฟแต่ละตวัแยกกนั 



 

การทดสอบแบบ type testing ตอ้งท าโดย “หน่วยงานทางการ” ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับรองผลการทดสอบ โดย

อาจจะเป็นการรับรองจากหน่วยงานนอกประเทศซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีมีอ านาจหน้าท่ีก็ได ้ถา้หากกระบวนการทดสอบนั้น

ไดพ้ิจารณาถึงขอ้ก าหนดทั้งหมดตามกฎระเบียบของไทยดว้ยแลว้ กระบวนการรับรองอุปกรณ์แปลงไฟของไทยนั้น

โดยทัว่ไปแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานสากลและธรรมเนียมปฏิบติั แต่ก็มีขอ้ก าหนดให้ทดสอบบางอย่างท่ีเกินกว่า

มาตรฐานสากล โดย “หน่วยงานทางการ” ท่ีท าการทดสอบจะตอ้งตีพิมพร์ายงานการทดสอบแบบ type testing  ในการท่ีจะ

รับรองอุปกรณ์แปลงไฟรุ่นนั้น  ๆส าหรับการใชง้านในประเทศไทย 

 

การทดสอบ routine testing จะท าการทดสอบน้อยช้ินกว่า แต่ก าหนดว่าอุปกรณ์ทุกช้ินตอ้งผ่านขั้นตอนการทดสอบ

ก่อนท่ีจะน าไปติดตั้งกบัระบบ PV โดยการทดสอบ routine testing น้ีอาจจะด าเนินการโดยผูผ้ลิตอุปกรณ์แปลงเองท่ี

โรงงานผลิตก็ได ้หลงัจากนั้นอุปกรณ์แปลงไฟจะถูกส่งไปให้กบับริษทัผูจ้  าหน่ายสินคา้พร้อมกบัใบรับรอง แต่ถา้ผูผ้ลิต

ไม่ไดท้  าการการทดสอบ routine testing แลว้ “หน่วยงานทางการ” ในประเทศไทยก็จะท าหนา้ท่ีทดสอบ แทนก่อนท่ีจะ

มีการน าไปติดตั้งและใชง้านในระบบ PV 

 

นอกเหนือจากขอ้ก าหนดเร่ืองใบรับรองแล้ว ผูมี้ส่วนได้เสียยงัได้ระบุถึงปัญหาอีกสองประการเก่ียวกบัการพฒันา 

rooftop solar ในประเทศไทย  ประการแรกคือ การให้น ้ าหนกักบัเร่ืองความปลอดภยัจนเกินพอดีท าให้ตอ้งใชเ้วลานาน

ในการด าเนินโครงการและมีตน้ทุนในการพฒันาสูงข้ึน และประการท่ีสองก็คือความสับสนเก่ียวกบัค าจดัความของค า

วา่ “หน่วยงานทางการ” ซ่ึงตอ้งเป็นหน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีทดสอบ type testing กล่าวคือขอ้ก าหนดส าหรับห้องทดลองท่ี

ตอ้งการจะไดรั้บการรับรองวา่เป็น “หน่วยงานทางการ” นั้นไม่ชดัเจน ดงันั้น จึงมีหน่วยงานที่สามารถท าการทดสอบน้ี

ไดแ้ค่ไม่ก่ีแห่งเท่านั้น 

 

นอกจากน้ี ผูมี้ส่วนไดเ้สียจ านวนมากก็สับสนกบัขอ้ก าหนดเร่ืองใบรับรอง เน่ืองจากไม่สามารถท่ีจะอธิบายไดอ้ย่าง

ชดัเจนถึงกระบวนการท่ีก าหนดใหต้อ้งด าเนินการ และไม่ทราบถึงความแตกต่างของการทดสอบทั้งสองแบบซ่ึงตอ้งท า

คู่ขนานกันไป ซ่ึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนน้ีอาจเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าการให้ข้อมูลของทางการเก่ียวกับขอ้ก าหนดและขั้นตอนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการออกใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟยงัท าไดไ้ม่ดีพอ 

 

ทั้งน้ี ในหมู่ของผูมี้ส่วนได้เสียนั้นมีมุมมองท่ีแตกต่างกนัเก่ียวกบัการก าหนดใช้มาตรฐานท่ีเก่ียวกับการพฒันา PV 

rooftop ในประเทศไทย โดยบางรายคิดวา่ในประเทศไทยมีการก าหนดใชม้าตรฐานอยา่งเหมาะสมแลว้ ในขณะท่ีบางรายคิด

วา่ควรจะมีการก าหนดนิยามและใชม้าตรฐานท่ีกวา้งข้ึนในการพฒันา solar PV ในประเทศไทย 

 



ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

 

ส าหรับเร่ืองใบรับรองอุปกรณ์แปลงไฟนั้น ต้องถือว่าเป็นเร่ืองดีท่ีทางการไทยได้ให้ความส าคญักับการพิจารณา

ใคร่ครวญกบัเร่ืองน้ี และมาตรการท่ีเลือกใชก้็สามารถท าให้เกิดความปลอดภยักบัอุปกรณ์แปลงไฟท่ีผา่นการรับรองให้

ติดตั้งในระบบ PV นอกจากน้ี แนวทางท่ีระบุขา้งตน้ก็ไดพ้ิจารณาถึงประเด็นเร่ืองความแตกต่างของระบบสายส่งไฟฟ้า 

และขอ้ก าหนดท่ีแตกต่างกนัของประเทศท่ีพฒันาแลว้กบัประเทศก าลงัพฒันาดว้ย กล่าวคือมาตรฐานของอุปกรณ์ท่ีใช้

ในตลาดยุโรปอาจจะไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้กับระบบสายส่งของไทย ซ่ึงในแง่น้ี อุปกรณ์ท่ีผ่านการรับรองตาม

ขอ้ก าหนดของประเทศไทยจึงถือวา่สมเหตุสมผล 

 

แต่ถึงกระนั้น ก็ยงัมีประเด็นท่ีเป็นท่ีน่าสงสัยอยูว่า่จ  าเป็นดว้ยหรือท่ี กฟน. และ กฟภ. จะตอ้งใชม้าตรฐานท่ีแตกต่างกนั 

ซ่ึงในประเด็นน้ีควรจะมีการก าหนดเง่ือนไขและมาตรฐานท่ีสอดคล้องกนัเพื่อให้ขั้นตอนในการรับรองอุปกรณ์เป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 

นอกจากน้ี ผูเ้ขียนยงัอยากขอโอกาสให้สมาคมผูป้ระกอบการธุรกิจการผลิตไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยเ์ขา้มามีบทบาทอยา่ง

แขง็ขนัในขั้นตอนของการก าหนดมาตรฐานดงักล่าว เน่ืองจากในฐานะท่ีเป็นตวัแทนของผูป้ระกอบการ สมาคมสามารถ

ท่ีจะแบ่งปันแง่มุมท่ีแตกต่างและอยูใ่นวิสัยท่ีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงให้ทางดา้นของผูก้  าหนดนโยบายไดท้ราบ ซ่ึงการท่ี

สมาคมมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงตน้ของการก าหนดมาตรฐานน้ีจะท าให้มีการก าหนดกระบวนการท่ีท าให้

มัน่ใจได้ในเร่ืองของความปลอดภยั และในขณะเดียวกนัก็สามารถปฏิบติัตามได้จริง ซ่ึงหากทั้งสองฝ่ายสามารถยก

ประเด็นท่ีเป็นความกงัวลและส่ิงท่ีตอ้งการเรียกร้องข้ึนมาหารือกนัได้อย่างเท่าเทียมกนัแล้ว ก็มีทางเป็นไปได้ท่ีการ

ก าหนดมาตรฐานของประเทศไทยจะเป็นประโยชน์กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงมาตรฐานท่ีมีการเห็นชอบร่วมกนัและ

ปรับใหเ้ขา้กบัเง่ือนไขภายในประเทศแลว้จะเป็นการส่งสัญญาณอยา่งมีพลงัใหก้บักลุ่มประเทศ ASEAN ทั้งภูมิภาคดว้ย 

 

ปัญหาทัว่ๆ ไปในการพฒันาระบบ solar PV rooftop 

ดงัไดก้ล่าวมาแลว้วา่มีปัญหาหลายประการซ่ึงอาจจะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงโดยเฉพาะ แต่เก่ียวขอ้ง

กบักระบวนการโดยรวม ซ่ึงไดแ้ก่โครงสร้างกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งและความสามารถในการด าเนินการท่ี

แตกต่างกนัของหน่วยงานรัฐบาลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งหลายหน่วยงาน นอกจากน้ียงัรวมไปถึงความกงัวลเก่ียวกบัอิทธิพล

ของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีมีอ านาจในการก าหนดทิศทางและการท่ีตอ้งมีการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษในการบริหารจดัการเพื่อ

เร่งรัดการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

 

 



ข้อก าหนดตามกฎหมายและการทีม่ีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจ านวนมาก 

การรับซ้ือไฟฟ้าจากระบบ solar PV rooftop ดว้ยอตัรา Feed-in Tariff  นั้นอยูภ่ายใต ้ระเบียบ กกพ. พ.ศ. 2556 ซ่ึงรวมถึง

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งอีกหลายฉบบัในการก าหนดกรอบของกฎหมายในการพฒันา PV rooftop นอกจากน้ี ก็ยงัมีกฎหมาย

และระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันา และติดตั้งระบบ rooftop PV อีก อยา่งเช่น พรบ. โรงงาน พ.ศ. 2535, 

พรบ. การประกอบกิจการพลงังาน พ.ศ. 2550, พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, พรบ. การพฒันาและส่งเสริมพลงังาน 

พ.ศ. 2535 ซ่ึงการท่ีมีกฎหมายเก่ียวขอ้งหลายฉบบัท าใหเ้กิดความสับสน ยากต่อการท าความเขา้ใจ และการน าไปปฏิบติั 

 

นอกจากน้ี การท่ีตอ้งเก่ียวกบักฎหมายหลายฉบบัก็ท าใหมี้หน่วยงานก ากบัดูแลหลายหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแต่ละ

หน่วยงานก็มีขีดความสามารถท่ีแตกต่างกนั และอาจมีผลประโยชน์ขดัแยง้กนัในบางกรณีดว้ย ซ่ึงน าไปสู่ขั้นตอนและ

ขอ้ก าหนดท่ียุง่ยาก ซ่ึงท าให้ผูพ้ฒันาโครงการตอ้งใช้เวลานานข้ึนในการปฏิบติัตามและมีตน้ทุนท่ีสูงข้ึนในการพฒันา 

rooftop PV ในประเทศไทย 

ถึงท่ีสุดแลว้ กรอบกฎหมายท่ีซบัซ้อน และการมีหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งจ านวนมากก็ท าให้กรอบการด าเนินการมา

ความซบัซอ้นยุง่ยาก ซ่ึงท าใหก้ารระบุและขจดัปัญหาท าไดย้ากยิง่ข้ึน 

 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

 

ควรมีการก าหนดกรอบกฎหมายท่ีมีความชดัเจน ซ่ึงถา้จะให้ดีท่ีสุดก็ควรท่ีจะมีการตรากฎหมายกลางข้ึนมาฉบบัหน่ึง

ข้ึนมาส าหรับการพฒันาพลงังาน หมุนเวยีน และออกกฎหมายลูกส าหรับก ากบัดูแลเทคโนโลยเีฉพาะแต่ละประเภท 

ในแง่น้ี ความริเร่ิมของรัฐบาลไทยในการผลกัดนัใหเ้กิด พ.ร.บ. พลงังานหมุนเวยีน ถือเป็นส่ิงท่ีควรแก่การยกยอ่ง  เพราะ

กฎหมายฉบบัน้ีจะท าใหเ้กิดความชดัเจนของกรอบกฎหมายส าหรับเทคโนโลยีดา้นพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงจะเปิดโอกาส

ใหน้กัลงทุนต่างชาติสามารถเขา้ถึงไดด้ว้ย 

 

ในการเตรียมกฎหมายฉบบัใหม่น้ี และการเปิดรับใบสมคัรโครงการ PVรอบใหม่ในอนาคตนั้น ก่อนท่ีพรบ. ฉบบัใหม่

น้ีจะมีผลบงัคบัใช ้ควรจะมีการทบทวนแนวปฏิบติัและกฎระเบียบท่ีใชอ้ยู ่รวมถึงพิจารณาวา่มีขอ้ก าหนดใดท่ีไม่จ  าเป็น 

และมีปัญหาเร่ืองขีดความสามารถหรือการขดักนัของผลประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อ

การพฒันา solar PV ตรงไหนบา้ง 

 

ในประเด็นน้ี ตอ้งถือความพยายามของ กกพ. ในการท่ีจะระบุปัญหาและหาวธีิแกไ้ขเป็นความริเร่ิมท่ีสร้างสรรค ์และเนน้

ใหเ้ห็นถึงความเป็นแม่แบบของประเทศไทยใหก้บัประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค ASEAN 

อทิธิพลของผู้มีส่วนได้เสียทีม่ีอ านาจในการก าหนดทศิทาง/ค่าธรรมเนียมพเิศษในการบริหารจัดการ 



ในงานวิจยัของ eclareon ผูม้ีส่วนไดเ้สียหลายรายต่างก็ไดแ้สดงความกงัวลเกี่ยวกบัอิทธิพลของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่มี

อ านาจในการก าหนดทิศทางและขั้นตอนในการคดัเลือกเป็นผูข้ายไฟฟ้าในอตัรา FiT ซ่ึงในแง่น้ี มีความกงัวลว่าผูมี้

ส่วนไดเ้สียท่ีมีอิทธิพลอาจจะมีโอกาสไดรั้บการจดัสรรก าลงัการผลิตก่อน โดยไม่ไดเ้ขา้กระบวนการสมคัรปกติเหมือน

ผูพ้ฒันาโครงการรายอ่ืนๆ โดยมีการเนน้ถึงความกงัวลเก่ียวกบัความไม่โปร่งใสของกระบวนการและการจดัสรรก าลงั

การผลิต 

นอกจากน้ี ยงัมีการเนน้ถึงการเร่งรัดขั้นตอนและการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษส าหรับการพฒันาโครงการ PV rooftop ซ่ึง

ปรากฎว่าในบางกรณีนั้นตอ้งมีการจ่ายค่าธรรมเนียมพิเศษน้ีเพื่อให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอนให้ได้ทนัตาม

ก าหนดเวลา 

ข้อเสนอแนวทางแก้ไข /ประสบการณ์ในต่างประเทศ: 

 

ไม่วา่ความกงัวลดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ของผูมี้ส่วนไดเ้สียจะมีอยูจ่ริงหรือไม่ แต่การออกแบบกระบวนการคดัเลือกและ

พฒันาโครงการ rooftop PV ก็ตอ้งท าอย่างโปร่งใสเต็มที่ และผูมี้ส่วนไดเ้สียก็ควรท่ีจะสามารถเขา้ใจท่ีมาท่ีไปและ

กระบวนการท่ีถูกออกแบบมาได ้

 

ผูเ้ขียนอยากให้กระบวนการในการพฒันา rooftop PV มีความโปร่งใส และอยากเนน้ย  ้าวา่ถา้กระบวนการไม่มีความ

โปร่งใสอยา่งเตม็ท่ี โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกบัค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการแลว้ การลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจน้ี

จะนอ้ยมาก ซ่ึงจะเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยข์องประเทศใหเ้ตม็ศกัยภาพ 


